

Biểu 03
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ GIẢI TRÌNH THÔNG TIN
(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện)

STT	Lĩnh vực	Nội dung giải trình, thông tin	Ghi chú
A	THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN		
I	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP		
1	<p>Cử tri thôn Trại Quân và một số cử tri trên địa bàn xã Đồng Kỳ phản ánh và đề nghị: Năm 2022, UBND huyện ban hành văn bản số 1809 ngày 17/10/2022 về việc thống kê đăng ký nhu cầu chuyển đổi từ đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản liên kết sang đất phi nông nghiệp (đất thổ cư)... các thủ tục đăng ký nhân dân đã làm nhưng đến nay chưa thấy triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Cử tri đề nghị sớm triển khai thực hiện.</p>	<p>Kế hoạch sử dụng đất 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 12/4/2023, trong đó có chỉ tiêu chuyển mục đích từ đất CLN, ao liền kề đất ở sang đất ở. UBND huyện đã công khai KHSDD được phê duyệt và triển khai về các xã, thị trấn. Đề nghị UBND xã tiếp tục triển khai thông báo đến các trưởng thôn và các hộ dân đã đăng ký để biết và đến UBND xã để được hướng dẫn làm thủ tục.</p>	
2	<p>Cử tri xã Hương Vĩ, Tân Sỏi và một số xã đề nghị có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương; đồng thời xem xét một số diện tích đất nông nghiệp, thửa nhỏ, vằn cao hoặc đồng trũng khó canh tác, thường bỏ trống</p>	<p style="text-align: center;"><i>* Đối với nội dung có cơ chế chuyển đổi cơ cấu cây trồng</i></p> <p>UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/4/2023 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023, với tổng diện tích theo KH là 208ha, trong đó xã Hương Vĩ, kế hoạch giao 15ha, đến nay thực hiện 0,45ha, đạt 3% KH; xã Tân Sỏi, kế hoạch giao 6ha, đến nay thực hiện 2,067ha, đạt 34,45% KH. Theo quy định, việc cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; đề nghị cử tri có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản liên hệ với UBND xã, thị trấn để được hướng dẫn và đăng ký diện tích chuyển đổi.</p>	

<p>hoặc trồng trọt cây hoa màu giá trị kinh tế thấp; có chính sách hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp giúp cho địa phương ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu cây trồng tạo ra sản phẩm hàng hóa nông sản.</p>	<p><i>* Đối với nội dung tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp</i></p> <p>Hàng năm, bên cạnh việc tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản của huyện, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của Trung ương, của tỉnh và của huyện đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá sản phẩm nông sản của huyện lên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử, các cửa hàng tiện ích... Tuy nhiên, để đảm bảo các yêu cầu của thị trường, đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao, các mô hình chứng nhận VietGAP, cấp mã số cho các vùng sản xuất tập trung...</p> <p><i>* Đối với nội dung xây dựng mô hình sản xuất</i></p> <p>Hàng năm, căn cứ Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và thực tế sản xuất tại địa phương, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó định hướng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chứng nhận VietGap... Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm rà soát đăng ký thực hiện đảm bảo theo quy định.</p> <p><i>* Đối với nội dung hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp</i></p> <p>Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí mua máy nông nghiệp hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 43/KHUBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh.</p> <p>Ngày 29/8/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1734/UBND-NN về việc rà soát, đề xuất nội dung hỗ trợ theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện năm 2024; ngày 08/9/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 204/NN-TT về việc đôn đốc nộp đề xuất nội dung hỗ trợ theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND tỉnh. Đến nay đã nhận được đăng ký</p>	
--	---	--

		<p>của 5 đơn vị đề xuất các nội dung hỗ trợ (xã Đồng Kỳ, Đồng Huru, Tam Tiến), UBND huyện đã tổng hợp đề nghị Sở NN và PTNT, UBND tỉnh đưa vào danh mục đề nghị hỗ trợ trong năm 2024 (Trong đó đối với xã Hương Vĩ, Tân Sỏi không có hộ đăng ký tham gia).</p> <p><i>* Đối với xem xét một số diện tích đất nông nghiệp, thửa nhỏ, và cao hoặc đồng trũng khó canh tác, thường bỏ trống hoặc trồng trọt cây hoa màu giá trị kinh tế thấp</i></p> <p>Ngày 15/6/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1187/UBND-TNMT về việc thực hiện rà soát diện tích đất lúa không còn phù hợp với hiện trạng, không còn khả năng trồng lúa, đưa diện tích này ra khỏi diện tích đất lúa trên địa bàn. Căn cứ kết quả rà soát của các xã, thị trấn và kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn. UBND huyện đã báo cáo Sở Tài nguyên – Môi trường và đề xuất danh sách các diện tích đất không còn khả năng trồng lúa, khả năng canh tác đưa diện tích này ra khỏi diện tích đất lúa trên địa bàn (Văn bản số 1401/UBND-TNMT ngày 10/7/2023).</p> <p>Nội dung này đến nay UBND tỉnh chưa có văn bản chấp thuận do vậy chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.</p>	
3	<p>Cử tri xã Xuân Lương, Tam Hiệp đề nghị UBND huyện chỉ đạo, sớm có kế hoạch cấp giống cây lâm nghiệp cho nhân dân ngay từ Quý 1 hàng năm; đồng thời xem xét việc cấp cây giống phân tán năm 2023, Kiểm lâm huyện Yên Thế cấp cây giống quá muộn, không đảm bảo thời vụ (cấp đầu tháng 6/2023) làm ảnh hưởng tới độ sinh trưởng của cây, gây thiệt hại cho người dân.</p>	<p>Từ năm 2021 trở lại đây, chương trình hỗ trợ trồng cây phân tán thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Hạt Kiểm lâm Yên Thế chỉ được giao thực hiện một số nội dung công việc, như: phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai; tổng hợp danh sách đăng ký; tiếp nhận cây giống để cấp phát cho các hộ gia đình, cá nhân nhận hỗ trợ,...</p> <p>Về nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã Xuân Lương, Tam Hiệp, Hạt Kiểm lâm Yên Thế đã báo cáo và đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang (chủ đầu tư) cần có kế hoạch cấp phát cây giống sớm để đảm bảo thời vụ trồng rừng, trồng cây phân tán (cấp ngay từ Quý 1 hàng năm)</p>	
4	<p>Cử tri thôn Tân Gia, xã Tân Hiệp đề nghị cấp trên chỉ đạo các cơ quan,</p>	<p>Vụ xuân năm 2023, điều kiện thời tiết diễn biến bất thuận đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng, đồng thời tạo điều kiện</p>	

	<p>chức năng thường xuyên kiểm tra chất lượng của thuốc bảo vệ thực vật và chất lượng của phân bón để sớm phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng vì thực tế vụ Chiêm xuân 2023 thôn Tân Gia cây rất nhiều diện tích giống lúa Nhật, khi phát hiện Rầy cám nở bà con đã tích cực phun thuốc BVT đúng quy trình nhưng rầy chết không đáng kể, dẫn đến lúa vẫn bị cháy và chết nhiều do đó năng suất thấp.</p>	<p>cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn và tập đoàn rầy... Một số xã có mật độ rầy nâu gây hại cuối vụ cao như: Đồng Lạc, An Thượng, Tân Hiệp, Tiến Thắng, Canh Nậu...</p> <p>Hiện tượng phun thuốc trừ rầy nhưng rầy chết không đáng kể do một số nguyên nhân như sau: Thời điểm rầy phát sinh cuối vụ khi lúa đã trở đến xuôi quả, để tăng hiệu quả phòng trừ khi phun phải rẽ hàng lúa tạo luống, phun trực tiếp vào gốc lúa, giữ mực nước trong ruộng từ 3 - 5cm và sử dụng các loại thuốc có tính tiếp xúc, tuy nhiên qua kiểm tra cơ bản người dân dùng các bộ thuốc có tính nội hấp, lưu dẫn do vậy hiệu quả trừ rầy không cao.</p> <p>Đối với công tác kiểm tra chất lượng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón: Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị chuyên ngành của Sở Nông nghiệp tiến hành 03 cuộc kiểm tra tại 15 cửa hàng trên địa bàn huyện. Kết quả: lập biên bản nhắc nhở một số lỗi như: Bảng giá chưa niêm yết đầy đủ, hàng hóa sắp xếp không ngăn nắp...., chưa phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng.</p> <p>Trong thời gian tới, Để tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất trên địa bàn UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất. Đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, nồng độ và đúng cách) để đảm bảo hiệu quả trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.</p>	
5	<p>Cử tri xã Tân Sỏi phản ánh và đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các thương nhân thu mua vải thiều, nhãn. Vì họ tự đặt ra cơ chế trừ lùi không theo quy định, mỗi tạ vải trừ 7-10kg, thiệt thòi cho người dân.</p>	<p>Tiếp thu phản ánh và đề nghị của cử tri xã Tân Sỏi, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thời gian tới, nhất là trước vụ thu hoạch vải thiều cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc tiêu thụ, mua bán sản phẩm vải thiều trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động mua bán, tiêu thụ vải thiều</p>	

6	Đại biểu xã Đồng Tâm đề nghị cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện tập trung cao về cấp mã vùng trồng cho các loại cây trồng; đồng thời có hướng hoặc chính sách hỗ trợ chế biến, tiêu thụ sản phẩm.	UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp tổ chức rà soát, cấp mã số vùng trồng cho các vùng sản xuất tập trung. Đến nay, trên địa bàn huyện có 26 vùng sản xuất được cấp mã số, trong đó: 19 mã xuất khẩu (vải thiều 10 mã, nhãn 8 mã, bưởi 01 mã) sang các thị trường Úc, Nga, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan và 07 mã nội địa (vải 01 mã, dứa 01 mã, sâm nam 03 mã, táo 01 mã, xạ đen 01 mã). Đối với xã Đồng Tâm có 03 vùng sản xuất vải thiều được cấp mã số cho vùng trồng xuất khẩu. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, đề xuất cấp mã số cho các vùng sản xuất tập trung, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các vùng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số đảm bảo hiệu quả và theo quy định.	
II LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI			
1	<p>Cử tri xã An Thượng phản ánh và đề nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyến mương chạy trên địa bàn thôn Hồng Lĩnh do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, không bảo dưỡng hiện nay đã hư hỏng nặng không đảm bảo việc lấy nước phục vụ sản xuất của nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện tu sửa để đảm bảo việc lấy nước phục vụ sản xuất. - Kè của đập Đồng Bục được xây dựng từ năm 1988, hiện nay đã xuống cấp đề nghị cấp có thẩm quyền tu sửa để đảm bảo phục vụ nước sản xuất. - Đoạn mương Tiến Thắng đi Đồng Bục dài khoảng 400m đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị xem xét nâng 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyến kênh chảy từ Kênh chính hồ Cầu Rễ về hồ Hồng Lĩnh chạy trên địa bàn thôn Hồng Lĩnh làm nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho thôn Hồng Lĩnh xã An Thượng và tiếp nước về hồ Hồng Lĩnh khi cần, đã được cứng hóa từ rất lâu đến nay sau nhiều năm khai thác, vận hành kênh đã bị hư hỏng xuống cấp nhiều. Năm 2021 Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Sông Thương đã đầu tư kinh phí là: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) để duy tu, sửa chữa những hư hỏng của kênh. Tuy nhiên do điều kiện về kinh phí còn hạn hẹp, kênh lại hư hỏng nhiều nên chưa thể khắc phục triệt để những hư hỏng của tuyến kênh, Xí nghiệp KTCTTL Yên Thế sẽ tiếp tục lập kế hoạch, báo cáo và đề nghị Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Sông Thương xem xét tiếp tục đầu tư kinh phí để sửa chữa hoàn thiện tuyến kênh đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất của nhân dân thôn Hồng Lĩnh xã An Thượng, trong thời gian những năm tiếp theo. - Đối với ý kiến cử tri đề nghị: Tu sửa Kè của đập Đồng Bục, nâng cấp sửa chữa đoạn mương Tiến Thắng đi Đồng Bục dài khoảng 400m; xây mới đoạn mương 400m của bờ đập Đồng Bục: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND xã rà soát và đã đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nâng cấp từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất 	

	<p>cấp, sửa chữa. - Đề nghị xây mới đoạn mương 400m của bờ đập Đồng Bực để đảm bảo an toàn mùa mưa bão.</p>	<p>trồng lúa năm 2024 (Văn bản số 2278/UBND-TCKH ngày 25/10/2023 của UBND huyện).</p>	
2	<p>Cử tri xã Đồng Lạc đề nghị UBND huyện xem xét chất lượng công trình kênh tự chảy qua địa bàn thôn Tiều, xã Đồng Lạc chất lượng kém, thường xuyên bị đổ bờ kênh; có kế hoạch nạo vét lòng suối chảy từ TT Phồn Xương qua Đồng Lạc xuống Tân Trung, Tân Yên để đảm bảo dòng chảy. Hiện nay mưa to là ngập úng gây thiệt hại đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND xã Đồng Lạc, các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất giải quyết.</p>	
3	<p>1. Cử tri xã Đồng Lạc đề nghị xem xét khi thực hiện khu dân cư trung tâm xã Đồng Lạc tại sao không quy hoạch vuông diện tích mà bỏ lại đất gia đình ông Lãng Văn Thơm- thôn Thiều, nhìn tổng thể mỹ quan không đẹp; 2. đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB khu dân cư Trung tâm xã Đồng Lạc.</p>	<p>1. Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư Trung tâm xã Đồng Lạc tại vị trí khu vực hộ gia đình Ông Lãng Văn Thơm, Ông Lãng Thế Dân theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì khu vực này là khu dân cư hiện trạng được khoanh lại do hiện trạng đã là đất ở hiện trạng, việc thu hồi đất ở hiện trạng để quy hoạch sang đất ở mới là không phù hợp. Tuy nhiên tại vị trí này việc đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và quản lý trật tự xây dựng vẫn phải quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt để đảm bảo mỹ quan. 2- UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã Đồng Lạc thực hiện quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; tuy nhiên, quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng cần tuân thủ quy trình, trình tự theo quy định của pháp luật. Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ GPMB, tuy nhiên cần đảm bảo các quy định của pháp luật và sự đồng thuận của người sử dụng đất nằm trong ranh giới thực hiện dự án.</p>	
4	<p>Cử tri xã Đông Sơn đề nghị UBND</p>	<p>Tuyến đường trục xã từ thôn Bến Trăm đi hết địa phận xã Đông Sơn</p>	

	<p>huyện quan tâm sớm có kế hoạch tu sửa tuyến đường trục xã từ thôn Bến Trăm đi hết địa phận xã Đông Sơn (hướng lên Lạng Sơn) hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng do đang thi công tuyến đường mới, số lượng phương tiện chở đất đá, vật liệu, gỗ, ván,... trọng tải lớn đi lại nhiều, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.</p> <p>- Sớm có chủ trương cải tạo, sửa chữa Cầu sắt Đông Sơn đi xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông trong thời gian chờ thi công cây cầu mới.</p>	<p>(hướng lên Lạng Sơn) có chiều dài khoảng 14km, hiện trạng là đường đá dăm lán nhựa, hiện nay đã xuống cấp do đang thi công tuyến đường mới, nối thị trấn Bồ Hạ đi trường cao đẳng nghề Đông Bắc (Lạng Sơn). Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trước mắt UBND huyện giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Đông Sơn và nhà thầu thi công xử lý các vị trí bị hư hỏng để đảm bảo ATGT cho người và các phương tiện tham gia giao thông, sau khi thực hiện đầu tư xây dựng xong tuyến đường mới sẽ xem xét cải tạo nâng cấp tuyến đường cũ. Đối với dự án Cầu sắt Đông Sơn, hiện nay dự án xây dựng cầu mới và đường dẫn lên cầu UBND tỉnh đã giao cho Ban QLDA ĐTXD giao thông, nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, dự án đã được phê duyệt thiết kế cơ sở, đang trình Sở GTVT thẩm định thiết kế BVTC để thực hiện các bước tiếp theo.</p>	
5	<p>Cử tri bản Đồng Đăng, xã Đồng Vương đề nghị xem xét sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã tư UBND xã Đồng Vương qua trung tâm bản Đồng Đăng đi xã Đồng Tiến.</p>	<p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục khảo sát, lập dự toán sửa chữa báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.</p>	
6	<p>Cử tri thị trấn Phồn Xương</p> <p>1.- Cử tri tổ dân Phố Đề Nấm đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét khảo sát cải tạo nâng cấp lại hệ thống mương thoát nước khu liên hợp thể thao huyện</p>	<p>1. Trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 6/2023 với các trận mưa lớn, kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trên địa bàn huyện, đặc biệt tại tuyến QL17 cửa cây xăng Công Minh, cổng trụ sở UBND huyện, trong khuôn viên UBND huyện (khu nhà làm việc liên cơ quan huyện), phía sau khu dân cư trước cửa Công an huyện và trên QL17 đoạn trước cửa Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Yên Thế đã làm thiệt hại về tài sản của một số hộ dân và gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân cũng như các</p>	

<p>Yên Thế (trong trận mưa vừa qua hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ tại khu vực cây xăng, khu vực UBND huyện nước tràn vào số đông nhà dân của cụm dân cư số 01 khu vực trước cây xăng Công Minh) gây thiệt hại nhiều tài sản, làm nhà xuống cấp và ô nhiễm môi trường.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện kiểm tra và khắc phục hệ thống thoát nước khu vực cánh đồng sau khu dân cư trước cửa Công an huyện Yên Thế.</p> <p>2- Cử tri tổ dân phố Đề Năm thị trấn Phồn Xương đề nghị UBND huyện sớm triển khai xây dựng khu dân cư số 1 thị trấn Phồn Xương thuộc địa bàn TDP Đề Năm theo dự án đã được quy hoạch.</p> <p>3- Cử tri tổ dân phố Hồi thị trấn Phồn Xương tiếp tục đề nghị UBND huyện sớm triển khai đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường từ tổ dân phố Cả Trọng đi - Hồi - Đồng Nhân, hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.</p> <p>4- Đề nghị UBND huyện kiến nghị với sở giao thông vận tải xem xét khảo hệ thống dẫn thoát nước trên tuyến quốc lộ 17 khu vực trước cửa</p>	<p>phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện và UBND thị trấn Phồn Xương, các đơn vị có liên quan khảo sát báo cáo UBND huyện xem xét để xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước từ cống ngang qua đường QL17 đi khu liên hiệp thể thao và kết nối với hệ thống thoát nước khu tái định cư di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám chảy ra hồ Sinh Thái sau đó thoát qua hệ thống kênh để chảy ra suối Cầu Gò (Hiện nay khẩu độ cống ngang qua đường QL17 từ kênh tiêu của UBND huyện không đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực). Đối với khu dân cư trước cửa Công an huyện do hệ thống cống ngang qua đường huyện (Toà án đi bãi Gianh) và qua QL17 (cửa Toà án) khẩu độ nhỏ, hệ thống kênh tiêu sau khu dân cư trước cửa Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Yên Thế khẩu độ nhỏ không tiêu thoát nước kịp để chảy vào hồ Xóm Chung sau đó chảy qua hệ thống cống D1000 và chảy vào hệ thống thoát nước khu tái định cư di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám chảy ra hồ Sinh Thái sau đó thoát qua hệ thống kênh để chảy ra suối Cầu Gò. Thời gian tới, UBND huyện sẽ xem xét cân đối kinh phí và đề nghị Sở Giao thông (đơn vị quản lý đường QL17) để xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước trên để đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời ngập úng cục bộ do mưa lũ gây ra.</p> <p>2. Khu đô thị số 1 thị trấn Phồn Xương được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 1 thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện Yên Thế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị số 1 thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt danh mục công trình thu hút đầu tư tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà đầu tư từ đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của một số dự án khu dân cư, trong đó có Khu đô thị số 1 thị trấn Phồn Xương. UBND huyện đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1 thị trấn Cầu Gò (nay là thị trấn Phồn Xương), huyện Yên Thế kèm theo Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 08/9/2023.</p>
--	---

<p>Chùa Lèo đầu nối với công ty may cô phần Yên thế và khu đô thị 379 Phồn Xương, mua lớn hệ thống thoát nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ tại khu vực trên.</p> <p>5- Đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Tam Hiệp đi Tam Tiến, cải tạo hệ thống mương thoát nước 2 bên đường.</p> <p>6- Đề nghị đầu tư đoạn đường Chẽ từ nhà ông Nguyễn Xuân Hoa lên hồ Chẽ đoạn đường này là đường đất, nhân dân có ý kiến rất nhiều lần, nhưng được quan tâm giải quyết.</p>	<p>Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. UBND huyện đã xin rút hồ sơ nêu trên để đánh giá, rà soát lại khu vực chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với dự án này và tiếp tục trình thẩm định, phê duyệt trong thời gian gần nhất.</p> <p>3. Tuyến đường từ Tổ dân phố Cả Trọng đi Hòi – Đồng Nhân có điểm đầu tại QL17 (Đường vào nhà văn hoá Tổ dân phố Cả Trọng), điểm cuối tại nút giao với đường huyện Toà án đi Bãi Gianh. Theo quy hoạch chung thị trấn Cầu Gò (nay là thị trấn Phồn Xương) đến năm 2035 có quy hoạch mặt cắt ngang rộng 16m (MC 8- 8, mặt đường rộng 8m, hè phố mỗi bên rộng 4,5m), hiện trạng mặt đường là đường BTXM rộng 3,5m, dày 20cm, lề đường mỗi bên rộng khoảng 0,5m, được đầu tư xây dựng, sửa chữa từ năm 2003 đến năm 2016; theo quy hoạch được duyệt thì tuyến này phải GPMB rất lớn, mặt cắt ngang phải GPMB khoảng 12m (các hộ dân sinh sống có đất và đã xây dựng công trình dọc tuyến). Do vậy, UBND huyện sẽ xem xét cân đối kinh phí để đầu tư xây dựng sớm nhất và phải đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy hoạch.</p> <p>4. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Sở GTVT tỉnh, Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hùng (Chủ đầu tư Khu số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương) để xử lý. Hiện nay Công ty cổ phần đầu tư Minh Hùng đang thi công sửa chữa hết bảo hành công trình, trong đó có nội dung đầu nối hệ thống thoát nước trên.</p> <p>5. Tuyến đường từ ngã ba Tam Hiệp đi Tam Tiến là tuyến đường huyện có chiều dài khoảng 4,0km. Điểm đầu tại QL17, điểm cuối tại điểm giao cắt với đường huyện Địa chất – Hố tre (Tam Tiến), hiện trạng mặt đường là đá dăm láng nhựa rộng 3,5m, lề đường mỗi bên rộng từ 0,5-0,75m, một số đoạn có rãnh dọc thoát nước hai bên đường là rãnh đất. Năm 2021, UBND huyện đã cho duy tu tuyến đường trên, hiện nay tại một số vị trí do nước tràn qua mặt đường đã tạo ra các ổ gà gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước mắt UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng sửa chữa các vị trí ổ gà và</p>
--	---

		<p>tiếp tục nghiên cứu để đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường lên tối thiểu rộng 6m, lề mỗi bên 0,75m khi cân đối được nguồn kinh phí.</p> <p>6. Tuyến đường Chẽ từ nhà ông Nguyễn Xuân Hoa lên hồ Chẽ hiện trạng là đường đất, có mặt đường rộng từ 4-4,5m, tuyến đường này nằm trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương (thuộc khu số 2 khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương), khu dân cư này đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 570 /QĐ-UBND ngày 05/6/2021. Tuy nhiên, hiện nay chưa lựa chọn được nhà đầu tư do vướng mắc khu vực chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đối với dự án này, UBND huyện đang rà soát, xin ý kiến các sở ngành của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai các bước tiếp theo trong thời gian gần nhất. Sau khi UBND tỉnh cho ý kiến, UBND huyện sẽ xem xét và giải quyết ý kiến cử tri để đảm bảo quy định.</p>	
7	<p>Cử tri xã Tam Tiến</p> <p>1. - Xem xét có kế hoạch tu sửa đoạn đường giao thông từ bản Bãi Lát đi Tiến Thắng hiện đã hư hỏng trầm trọng.</p> <p>2- Đề nghị tiếp tục mở đường từ Thị Cù, Bãi Làng đi Nam Cầu xã Xuân Lương, trước đây đã khảo sát thiết kế mà khu vực này rất rộng lớn hiện chưa có đường giao thông chạy qua nhân dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn.</p>	<p>1. Tuyến đường từ Bãi Lát đi Tiến Thắng, đi thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên có chiều dài khoảng 15km, hiện trạng mặt đường là đá dăm láng nhựa rộng 3,5m, lề đường mỗi bên từ 0,5-0,75m; hiện trạng tuyến đường này đã hư hỏng một số đoạn, đặc biệt là đoạn từ Bãi Lát đi Tiến Thắng do tuyến đường trên có một số đoạn tuyến nằm trùng với tuyến đường tỉnh 294B (tuyến QL37-QL17 đi Võ Nhai) do Ban QLDA ĐTXD giao thông, nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đang triển khai thi công xây dựng, để đảm bảo ATGT, trước mắt sẽ giao cho nhà thầu thi công tuyến ĐT 294B sửa chữa đảm bảo giao thông, sau khi thi công xong tuyến đường tỉnh 294B, UBND huyện sẽ xem xét bố trí kinh phí để cải tạo nâng cấp toàn tuyến.</p> <p>2. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Tam Tiến tham mưu cho UBND huyện lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỏ Trạng giai đoạn 2024-2040 (năm 2024 lập điều chỉnh QH chung thị trấn Mỏ Trạng bao gồm toàn bộ xã Tam Tiến) để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo về đầu tư xây dựng, trong đó có tuyến đường trên.</p>	

8	<p>Cử tri thôn Yên Cư xã Tân Sỏi đề nghị kiểm tra hiện trạng của Đê Yên Cư vì hiện nay mặt Đê được đổ bê tông đã bị nứt, vỡ, có những chỗ có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm trong mùa mưa bão.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND xã Tân Sỏi tiến hành kiểm tra hiện trạng đê và đề xuất Quỹ PCTT tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão (văn bản số 434/BC-UBND ngày 22/8/2023 của UBND huyện).</p>	
9	<p>Cử tri thôn Sỏi, xã Tân Sỏi đề nghị cần quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe ô tô công cộng, vì hiện nay lượng ô tô nhiều không có chỗ đỗ, lên nhân dân dễ xuống lòng, lề đường ngã 3 trung tâm mất ANTT, ATGT và mất mỹ quan đường phố.</p>	<p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Tân Sỏi và các cơ quan có liên quan khảo sát, rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đề suất danh mục thu hút đầu tư báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.</p>	
10	<p>Cử tri xã Tiến Thắng đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng xem xét đất quy hoạch cây xăng thôn Tiến Thịnh đến nay đã được 13 - 14 năm không hoạt động, không có hiệu quả; - Cải tạo và nâng cấp tuyến đường đập Đá ong đi nhà văn hóa thôn Hợp Thắng và đoạn từ nhà văn hóa thôn Hợp Thắng đi Lan Giới và đi Phú Bình- Thái Nguyên. Hiện nay đường đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn, nguy hiểm cho nhân dân</p>	<p>1. Năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra huyện tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của 20 hộ thuê đất trên địa bàn, trong đó có hộ ông Hoàng Ngọc Ba đã được UBND huyện cho thuê đất ngày 21/12/2012 để thực hiện Dự án kinh doanh xăng dầu tại xã Tiến Thắng. Thanh tra huyện đã bàn hành Kết luận số 122/KL-TTr ngày 02/11/2020 xác định hộ gia đình ông Ba chưa xây dựng, lắp đặt cây xăng, chưa thực hiện kê khai thuế theo quy định. Năm 2021, phòng TN&MT huyện cũng đã tổ chức phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn (Chi cục Thuế khu vực Tân Yên – Yên Thế, phòng TC-KH, phòng KT&HT và UBND xã Tiến Thắng) tổ chức làm việc, hướng dẫn ông Hoàng Ngọc Ba làm các thủ tục về kê khai thuế, cấp phép xây dựng nhưng đến nay ông Ba chưa thực hiện. UBND huyện tiếp thu ý kiến của Cử Chi xã Tiến Thắng. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện tổ chức làm việc để xác định rõ các nội dung mà chủ sử dụng đất là ông Hoàng Ngọc Ba còn chậm chễ trong đầu tư để xây dựng kinh doanh xăng dầu theo hợp đồng thuê đất với UBND huyện. Nếu ông Hoàng Ngọc Ba không có khả năng để thực hiện dự án, UBND sẽ chỉ đạo các cơ quan hoàn tất hồ sơ pháp lý để xử lý theo quy định</p>	

		<p>của pháp luật.</p> <p>2. Tuyển đường cử tri nêu thời gian vừa qua trong quá trình thi công tuyển đường 294B (đường nối QL37-QL17 đi Võ Nhai, Thái Nguyên) một số phương tiện chở VLXD đã làm hư hỏng một số vị trí, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trước mắt UBND huyện giao UBND xã Tiến Thắng phối hợp với nhà thầu thi công tuyển đường 294B khảo sát xử lý các vị trí bị hư hỏng để đảm bảo ATGT cho người và các phương tiện tham gia giao thông, sau khi thực hiện đầu tư xây dựng xong tuyển đường 294B sẽ xem xét cải tạo nâng cấp tuyển đường cũ.</p>	
III	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, NƯỚC SẠCH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, BỒI THƯỜNG GPMB		
1	<p><i>Cử tri thị trấn Bó Hạ phản ánh</i></p> <p>- Vừa qua thực hiện chỉ thị số 19/CT-TU các đơn vị đã tiến hành chặt cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, từ đó đến nay các diện tích này bỏ không sản xuất và mầm cây lại tự lên, nhân dân muốn trồng Lúa nhưng việc lấy nước khó khăn (hệ thống kênh mương, máy bơm xuống cấp) không đảm bảo sản xuất. Đề nghị UBND huyện có giải pháp cụ thể để nhân dân yên tâm tái sản xuất trên diện tích cây đã chặt.</p> <p>Gia đình bà Nguyễn Thị Thành, tổ dân phố Tân An phản ánh hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD của gia đình bà đã gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được</p>	<p>- Về nội dung thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU các đơn vị đã tiến hành chặt cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp, từ đó đến nay các diện tích này bỏ không sản xuất và mầm cây lại tự lên, nhân dân muốn trồng Lúa nhưng việc lấy nước khó khăn (hệ thống kênh mương, máy bơm xuống cấp) không đảm bảo sản xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã có chỉ đạo rà soát các diện tích đất trồng lúa đến nay không còn khả năng sử dụng. UBND huyện cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã thị trấn triển khai thực hiện rà soát và có Báo cáo số 1401/UBND-TNMT ngày 10/7/2023 v/v Báo cáo kết quả rà soát diện tích đất lúa không còn phù hợp với hiện trạng, không còn khả năng trồng lúa, đưa diện tích này ra khỏi diện tích đất lúa trên địa bàn huyện Yên Thế gửi Sở TN&MT tuy nhiên đến nay chưa có văn bản trả lời hay hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên trong thời gian qua, UBND huyện cũng đã giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu xây dựng kế hoạch cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất này đối với các xã, thị trấn trên cơ sở đó UBND thị trấn Bó Hạ theo thẩm quyền thực hiện hướng dẫn nhân dân để đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa diện tích đất này vào trồng cây ăn quả để đảm bảo cho có hiệu quả trong sử dụng đất đai.</p> <p>- Về nội dung bà Nguyễn Thị Thành, tổ dân phố Tân An phản ánh: Tháng 7 năm 2023, công chức địa chính thị trấn Bó Hạ đã nhận bàn giao hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để tiếp tục hướng dẫn công dân</p>	

	<p>giải quyết.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện kiểm tra xem xét việc hộ nhà ông Phan Thế Bồng-Đồng Lều sản xuất gạch xi măng gây ô nhiễm môi trường và dùng máy công suất lớn gây tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.</p>	<p>hoàn thiện hồ sơ theo quy định.</p> <p>- Tiếp thu ý kiến phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp cùng UBND thị trấn Bồ Hạ kiểm tra xác định hộ ông Bồng đã dùng sản xuất gạch xi măng.</p>	
2	<p>Cử tri xã Canh Nậu đề nghị</p> <p>- Các bản Ao Tuần, Nà Táng, Khuôn Đống, Chay khi thực hiện Dự án đường Quốc lộ 37-17 thì thu hồi hết diện tích đất ruộng của một số thửa không thu hồi hết (số diện tích còn lại nhỏ lẻ và một số vị trí công chảy vào giữa ruộng không canh tác được).</p> <p>- Xem xét việc Công ty 559 thi công tuyến đường quốc lộ 37-17 đi qua xã đã đổ thải ven tuyến đường. Hiện nay mưa lũ nhiều đã trôi đất, đá xuống làm ảnh hưởng một số diện tích ruộng và bãi của nhân dân không canh tác, sản xuất được. Yêu cầu Công ty khắc phục trả lại hiện trạng cho nhân dân sản xuất tại bản Chay, Khuôn Đống.</p> <p>- Các bản Ao Tuần, Trại Sông, Đống Cao đề nghị xem xét làm đường hoặc có phương án thu hồi diện tích bán ngập, không canh tác được cho các</p>	<p>- UBND huyện đã tổ chức họp để xem xét nội dung cử tri kiến nghị, tuy nhiên UBND xã Canh Nậu mới tổ chức thống kê, chưa đánh giá cụ thể từng trường hợp để xem xét việc thu hồi các diện tích nhỏ lẻ, vì vậy chưa đủ cơ sở để UBND huyện xem xét. UBND đã giao UBND xã Canh Nậu thực hiện rà soát lại từng trường hợp, báo cáo UBND huyện làm cơ sở xem xét. (Thông báo số 313/TB-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện)</p> <p>- Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đề nghị Công ty 559 xem xét, xử lý, khắc phục.</p> <p>- Để có cơ sở hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích bán ngập đề nghị UBND xã Canh Nậu thực hiện rà soát hiện trạng ngập và khả năng canh tác, để có hướng tham mưu phù hợp với thực tế.</p>	

	<p>hộ dân có đất giữa lòng hồ Quỳnh do không có đường đi lại và canh tác; đồng thời xem xét cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với một số diện tích đất lúa và bãi màu bị xen kẹt, vì vùng quanh là đất lâm nghiệp bên trên trồng rừng nên bị “cóm” không sản xuất được.</p>		
3	<p>Cử tri các xã, thị trấn phản ánh: Sau khi đo đạc bản đồ địa chính, chính quy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, hiện nay có rất nhiều hộ sai sót phổ biến như: sai hình thửa, tên chủ dụng đất trên bản đồ không đúng với người đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất tăng giảm so với bản đồ cũ... Nhưng khi người dân đến làm thủ tục điều chỉnh, chỉnh lý hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất rất là khó khăn phức tạp, việc làm thủ tục kiểm tra, đo vẽ lại rất mất thời gian, khoảng một năm chưa được cấp sổ, đồng thời có một số hộ gia đình phải tạm nộp phí đo vẽ là 3 triệu đồng. Vậy cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét có biện pháp chỉ đạo rà soát điều chỉnh, chỉnh lý đồng bộ trên địa bàn các xã cho đúng, đảm bảo đúng với tên người chủ sử dụng đất,</p>	<p>Năm 2018, UBND huyện cũng đã có chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát và báo cáo về các trường hợp có sai sót trong thực hiện cấp giấy chứng nhận như ý kiến của cử tri đã nêu. Tuy nhiên theo báo cáo của các xã tổng hợp thì không có nhiều. Do vậy, đến nay qua phản ánh này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức rà soát và có báo cáo cụ thể các trường hợp để qua đó xem xét hướng giải quyết cụ thể. Vì lý do dự án đo đạc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây được tỉnh bố trí kinh phí thực hiện và đã kết thúc dự án từ năm 2019. Tuy nhiên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính trên địa bàn, ngày 02/10/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Công văn số 5289/STNMT-ĐĐBĐ về việc xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2024. Do vậy UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện.</p>	

	diện tích đất được ghi trên giấy chứng nhận với bản đồ địa chính mà cơ quan nhà nước đang quản lý để thuận tiện cho người dân khi làm thủ tục giao dịch liên quan đến đất đai.	
4	Cử tri thôn Mỏ, xã Hương Vĩ phản ánh và đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty Hưng Quốc đã thu sổ bìa đỏ cũ (đất nông nghiệp) của nhân dân trên địa bàn đến nay chưa trả lại thì trả lại cho nhân dân.	Tiếp thu ý kiến, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hương Vĩ phối với Chi nhánh VPĐK huyện để rà soát, xác minh làm rõ để có hướng xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.
5	Cử tri thị trấn Phồn Xương đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo triển khai dự án giai đoạn 2 khu dân cư Phồn Xương từ Phan lên Chẽ, như hiện nay đường đôi thì cộc nhân dân khu vực TDP Chẽ muốn xây dựng làm nhà thì nằm trong quy hoạch gây khó khăn cho người dân; chỉ đạo Công ty Kosy hoàn thiện dự án, bàn giao, đưa vào sử dụng và giao sổ đỏ cho nhân dân theo các Quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện cũng như cam kết giữa UBND huyện, Kosy và người dân.	Khu số 2 thuộc khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương được UBND huyện Yên Thế phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện Yên Thế; được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 05/6/2021. Dự án có 509 lô đất ở liền kề, trong đó có 245 lô xây thô hoàn thiện mặt tiền và 46 lô đất ở nhà vườn, Quy mô 19,3ha. Ngày 20/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó có việc phải xác định các lô đất phải xây thô theo đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, UBND huyện đang xin ý kiến UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cầu Gò (nay là thị trấn Phồn Xương) đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000), điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), điều chỉnh chủ trương đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo, đặc biệt là việc kết nối tuyến đường đôi từ QL17 đi ĐT 292 và cấp phép xây dựng cũng như quản lý trật tự xây dựng theo đồ án QHCT đã được phê duyệt. Đối với Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gò; được UBND tỉnh Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; được UBND tỉnh Bắc Giang điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/5/2019. Dự án có 230 lô đất ở liền kề, với quy mô 6,68ha; đã

		chuyên nhượng và cấp GCN cho nhà đầu tư thứ cấp 130 lô (đã cấp GCN QSDĐ) và 12 lô đất tái định cư; dự án đang bị chậm tiến độ, UBND huyện đã đôn đốc Chủ đầu tư trình UBND tỉnh giãn tiến độ đầu tư để thi công các hạng mục còn lại và nghiệm thu để cấp GCN QSDĐ cho người dân.	
6	Cử tri bản Bãi Lát, Đồng Tiên xã Tam Tiến đề nghị UBND huyện xem xét khu xử lý rác thải ở bản Đồng Tiên không đảm bảo vệ sinh môi trường, bốc mùi hôi thối, nước thải ra suối màu đen, ruồi, nhặng rất nhiều gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến đến đời sống của nhân dân. Đề nghị xử lý xe chở rác khi đi qua địa phương nước thải ở trong xe chảy dọc đường mùi hôi thối gây ô nhiễm.	<p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, xử lý đối với nội dung cử tri đã nêu.</p> <p>Năm 2022, Khu xử lý rác Tam Tiên thực hiện xử lý rác cho các địa phương gồm: TT Phồn Xương, Tam Hiệp, Tam Tiến, Đồng Lạc, Đồng Tâm, với khối lượng xử lý khoảng 9 tấn rác/ ngày bằng công nghệ đốt và chôn lấp. Tuy nhiên lò đốt rác tại khu xử lý đã được lắp đặt từ năm 2018, công suất 750kg/giờ. Nên khối lượng rác không được xử lý hoàn toàn bằng phương pháp đốt công nghệ mà buộc xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV tỉnh ủy, khối lượng rác thu gom tập trung của các địa phương ngày càng lớn. Có một số thời điểm do thời tiết không thuận lợi, rác thải thu gom ướt, khó đốt. Do đó việc xử lý rác tại khu xử lý rác đôi lúc chưa kịp thời.</p> <p>Ngày 26/12/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 2327/UBND-TNMT về việc tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác năm 2023. Khu xử lý rác Tam Tiến hiện đang xử lý rác cho các xã: TT Phồn Xương, Tam Hiệp, Tam Tiến. Rác thải tại xã Đồng Tâm, Đồng Lạc được tập kết đưa về khu xử lý rác Đồng Vương để xử lý sau khi lò đốt rác Đồng Vương được nghiệm thu, đi vào hoạt động.</p> <p>Năm 2023, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư dự án, tổ chức đấu thầu dự án: Xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu xử lý rác: Tam Tiến, Thị trấn Bồ Hạ, Đồng Vương bằng hình thức đấu thầu công khai. Trong quá trình vận hành các khu xử lý. Đơn vị thực hiện có thể luôn chuyển rác thải từ khu xử này sang khu xử lý khác để thực hiện xử lý đảm bảo hiệu quả nhất ngay cả khi một khu xử lý gặp sự cố, hoặc quá tải. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải tại tất cả các khu xử lý trên địa bàn.</p>	
7	Cử tri thôn Hồng Lĩnh, xã An	Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi	

	<p>Thượng phản ánh hiện nay bãi rác thải tập trung tại thôn Hồng Lĩnh, chủ yếu là chôn lấp, không đốt, trên bãi rác có nhiều xác động vật, vớt bừa bãi, đã ảnh hưởng đến nguồn nước và sức khỏe con người</p>	<p>trường phối hợp với UBND xã An Thượng tiến hành kiểm tra, xử lý đối với nội dung cử tri có ý kiến.</p> <p>Trong 6 tháng đầu năm 2023, lò đốt rác và một số công trình tại khu xử lý rác Hồng Lĩnh, xã An Thượng bị hư hỏng. UBND huyện đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tiền hành sửa chữa, khắc phục các sự cố. Trong giai đoạn sửa chữa lò rác thải tại khu xử lý được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Từ tháng 8/2023 đến nay, khu xử lý rác đã sửa chữa xong và đang hoạt động ổn định.</p> <p>Giao UBND xã An Thượng tăng cường phối hợp với UBMTQ và các tổ chức chính trị trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn. Chỉ đạo cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện xử lý xác động vật chết theo quy trình nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh trong đàn vật nuôi.</p>	
8	<p>Cử tri xã Tân Hiệp có ý kiến Dự án nước sạch thuộc Tam Hiệp, Tân Hiệp đã triển khai được 03/10 thôn trên địa bàn xã Tân Hiệp đã có nước sử dụng, các thôn còn lại người dân đã ký hợp đồng mà chưa được cấp nước. Vừa qua, có một số đối tượng đi tháo dỡ đồng hồ nước của các hộ dân, khi người dân phát hiện thì bảo là người của công ty nước nhưng không có giấy tờ, văn bản gì thông báo cho người dân biết. Đề nghị cấp trên kiểm tra và cho người dân biết?</p>	<p>Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với Công ty TNHH nước và Môi trường Bắc Giang và có văn bản yêu cầu công ty báo cáo làm rõ các nội dung cử tri nêu, kết quả:</p> <p>Ngày 22/9/2023 Công ty TNHH nước và Môi trường Bắc Giang đã có Văn bản số 69/CV-MTBG, trả lời cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã lắp đặt đường ống theo dự án nhưng do công trình làm đường đã làm hỏng một số đoạn ống của Công ty nên việc cấp nước hiện đang gặp khó khăn. - Do nhu cầu dùng nước của các hộ dân chưa cao, tháng 5/2023 Công ty đã cử nhân viên đến các hộ dân (<i>trước đây đã đấu nối nước và có đồng hồ của dự án nhưng các hộ không dùng nước</i>) để trao đổi và thống nhất với những hộ chưa có nhu cầu dùng nước để tháo đồng hồ đo nước tránh thất thoát nước và hư hỏng, mất đồng hồ do không sử dụng. (Khi có nhu cầu dùng Công ty sẽ lắp đặt lại). Công ty đã lập biên bản và các hộ đồng ý ký vào biên bản thu hồi đồng hồ. - Tháng 6/2023 Công ty đã cử nhân viên gửi thông báo đến xã Tân Hiệp và các Trưởng thôn thống kê những hộ dân có nhu cầu sử dụng, Công ty sẽ cấp nước phục vụ trước những tuyến có nhiều hộ dân có cam kết sử dụng nhưng đến 	

		nay Công ty chưa nhận được thông tin gửi lại của các Trưởng thôn.	
9	<p>Cử tri xã Tiến Thắng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đến việc cấp đổi, chỉnh lý biên động diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có biến động đất do việc thu hồi diện tích giải phóng mặt bằng làm đường nối Quốc lộ 37-QL 17 đi Võ Nhai, Thái Nguyên qua 3 thôn Đồng Cờ, La Thành, Song Sơn xã Tiến Thắng. Sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng của huyện đã thu của dân đến nay đã được gần 1 năm nhưng chưa thấy bàn giao lại cho nhân dân, điều này gây lo lắng, thắc mắc trong nhân dân.</p>	<p>+ Đến nay, chỉ còn 01 GCNQSDĐ đến nay chưa chỉnh lý được do quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có sai sót, cần thực hiện điều chỉnh quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi chỉnh lý diện tích thu hồi trên GCNQSDĐ, còn lại toàn bộ các GCNQSDĐ nhận bàn giao từ các hộ dân đều đã được chỉnh lý và bàn giao lại cho UBND xã để tiến hành bàn giao lại cho các hộ dân. Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT đã làm việc, thống nhất với UBND xã Tiến Thắng, theo đó UBND xã Tiến Thắng sẽ chủ động thông tin đến các thôn, bản, và các hộ dân về các GCNQSDĐ đã được chỉnh lý để các hộ dân đến UBND xã Tiến Thắng để nhận bàn giao các GCNQSDĐ còn lại.</p> <p>UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm PTQĐ và QLTTGT-XD-MT phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thế thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi Nhà nước đã thu hồi đất thực hiện dự án Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang xong trước tháng 12/2023</p>	
10	<p>Cử tri một số xã, thị trấn tiếp tục đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết sớm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các thửa đất nhân dân đã hiến một phần cho các công trình phúc lợi như: nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông và các di tích lịch sử văn hóa... trên địa bàn (Theo văn bản trả lời của UBND huyện giao cho chuyên môn tham mưu nhưng đến nay chưa thấy triển khai và không rõ thời gian hoàn thành; vậy đề nghị giao cho chuyên môn tham mưu lên có thời điểm, để tránh tình trạng các hộ hiến đất hoặc đổi</p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 414/TNMT ngày 02/6/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế số 08-QC/HU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (có biểu mẫu) kèm theo các giấy tờ pháp lý liên quan gửi về chi nhánh VPĐK đất đai huyện để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định</p>	

	<i>đất có ý kiến đòi đất gây khó khăn cho cơ sở).</i>		
11	Cử tri bản Xoan xã Xuân Lương đề nghị UBND huyện có giải pháp cụ thể tham mưu cho UBND tỉnh sớm triển khai việc thu hồi diện tích 196ha đất rừng phòng hộ đã giao cho công ty Trường Lộc trả lại địa phương để phát triển khu du lịch Xuân Lung – Thác Ngà (theo Kết luận số 229-TB/TU ngày 12/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế)	Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã có kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Giang về việc sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành thông báo số 141/TB-UBND ngày 03/4/2023 Kết luận hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện giao thanh Tra tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp xem xét thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc và UBND tỉnh ban hành Công văn số 2835/UBND-TNMT ngày 0/5/2023 về việc xem xét thanh tra việc quản lý sử dụng đất rừng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc. Do vậy để xử lý đất đai trả lại địa phương để phát triển khu du lịch Xuân Lung – Thác Ngà phải sau khi có kết luận của Đoàn thanh tra tỉnh.	
12	Đại biểu TT Phồn Xương đề nghị Văn phòng đăng kí đất đai huyện Yên Thế không yêu cầu UBND xã thị trấn xác nhận hàng thừa kế (Vì hiện nay có yêu cầu của UBND xã, thị trấn xác nhận hàng thừa kế khi thực hiện thủ tục hành chính thừa kế trong lĩnh vực đất đai) đề nghị làm đúng theo thủ tục hành chính về Luật hộ tịch (Theo Công văn số 430/CV-STP ngày 03/3/2023).	Đối với nội dung này hiện nay Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Thế không hướng dẫn và yêu cầu công dân khi thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế phải có Văn bản xác nhận về hàng thừa kế. Về nội dung này đề nghị UBND TT Phồn Xương thực hiện theo đúng nội dung Công văn hướng dẫn số 430/CV-STP ngày 03/3/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.	
13	Đại biểu thị trấn Bồ Hạ đề nghị UBND huyện nên giao cho UBND TT Bồ Hạ ký hợp đồng với đơn vị đốt rác để tập trung một môi. Vì như hiện nay, UBND TT Bồ Hạ ký với đơn vị thu gom rác, UBND huyện ký hợp	Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị trấn Bồ Hạ tổ chức kiểm tra, xử lý: Tại Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU và Kết luận số 99-KL/TU ngày 13/12/2023 của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn bàn bạc, thống nhất nội dung công tác thu gom rác tại các xã, thị trấn do các địa phương chủ trì, thực hiện.	

	<p>đồng với Công ty đốt rác, dẫn tới 2 đơn vị vênh nhau, làm ùn tắc rác, đốt không kịp; đồng thời đề nghị có kế hoạch sửa chữa lò đốt rác vì hiện nay lò đốt thường xuyên, bị hỏng, ùn ứ nhiều, không đốt hết.</p>	<p>Năm 2023, UBND huyện tổ chức đấu thầu công tác xử lý rác tại khu xử lý rác Bồ Hạ, Tam Tiên, Đồng Vương (thời gian thực hiện gói thầu đến hết năm 2024) từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường. Hiện này công tác xử lý rác tại khu xử lý rác Bồ Hạ do đơn vị trúng thầu thực hiện.</p> <p>Tháng 5/2023, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư thực hiện sửa chữa lò đốt rác. Đến nay, lò đốt rác đã hoàn thành sửa chữa và đi vào vận hành ổn định.</p> <p>Giao UBND thị trấn Bồ Hạ chỉ đạo đơn vị thu gom rác của địa phương phối hợp với đơn vị vận hành khu xử lý rác tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác trên địa bàn thị trấn.</p>	
14	<p>Đại biểu xã Hồng Kỳ đề nghị có phương án tiếp tục rà soát việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng mà công ty Hưng Quốc chưa làm xong.</p>	<p>Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính trên địa bàn, ngày 02/10/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Công văn số 5289/STNMT-ĐDBĐ về việc xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2024. Do vậy UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện.</p>	
15	<p>Đại biểu xã Đồng Lạc đề nghị có biện pháp xử lý đối với 1000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do công ty Hưng Quốc đã đo đạc nhưng chưa được cấp giấy, hiện người dân muốn thực hiện các thủ tục hành chính thì phải bỏ kinh phí ra để đo đạc lại.</p> <p>- Có phương án và giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh thực hiện Dự án khu dân cư xã Đồng Lạc đúng thời gian, kế hoạch.</p>	<p>- Dự án đo đạc cấp GCNQSD đất do Công ty Hưng Quốc thực hiện do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư đã kết thúc năm 2019. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính trên địa bàn, ngày 02/10/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5289/STNMT-ĐDBĐ về việc xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2024. Do vậy UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện.</p> <p>- Khu dân cư TT xã Đồng Lạc đã được chuyển mục đích, giao đất đợt 1 tại QĐ số 1081/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 với diện tích 45.740,2m². Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMB để đạt kết quả theo tiến độ được giao.</p>	
16	<p>Đại biểu xã Đồng Vương có ý kiến đề nghị cấp số diện tích đất còn thiếu 12.300m²; nội dung này năm 2018,</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã có chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Đồng Vương xem xét cụ thể nội dung diện tích đất còn thiếu 12.300m² tại xã Đồng Vương.</p>	

	<p>UBND xã Đông Vương có ý kiến với UBND huyện, nhưng chưa phản hồi, đến nay cử tri tiếp tục có ý kiến.</p>		
17	<p>1. Đại biểu xã Đông Huru phản ánh trên địa bàn xã có 2 Công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn, việc quản lý đất rừng trên địa bàn rất phức tạp, có sự tranh chấp diện tích rừng giữa hộ dân với lâm trường. Đề nghị chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét tham mưu quan tâm chỉ đạo việc diện tích đất giao cho các hộ dân và diện tích rừng của Lâm trường để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân, các lâm trường và tránh xảy ra tranh chấp,...</p> <p>2- Giấy chứng nhận QSDĐ của 1 số hộ dân trên địa bàn chưa đảm bảo chuẩn xác (VD: Tổng DT phần tổng trong sổ so với DT chia ra trong sổ đã cấp phía dưới không khớp). Các hộ dân có nhu cầu điều chỉnh để đảm bảo thống nhất và chính xác thông tin. Nhưng Văn phòng ĐKĐĐ yêu cầu hộ dân phải có đơn đề nghị cấp lại. Các hộ hỏi kinh phí chi trả việc đo đạc, cấp lại GCNQSDĐ do ai trả.</p>	<p>1. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, đất của 2 Công ty lâm nghiệp đóng trên địa bàn là đất của tổ chức, do UBND tỉnh quản lý diện tích đất của 01 công ty lâm nghiệp đã có bản đồ, giấy chứng nhận, hồ sơ quản lý, vì vậy để tránh việc tranh chấp đất UBND huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 02 công ty lâm nghiệp cắm từng mốc cụ thể diện đất rừng của 02 công ty lâm nghiệp cho người dân biết.</p> <p>- UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân có sai sót, diện tích chưa đúng, nay các hộ dân có nhu cầu điều chỉnh và phải có đơn xin đo đạc gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện việc đo đạc chỉnh lý, kinh phí do chủ sử dụng đất thực hiện việc chi trả.</p> <p>2. Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Thế xác định trên địa bàn xã Đông Huru có nhiều trường hợp GCNQSD đất cấp đổi sau đo đạc (đơn vị tư vấn Công ty Hưng Quốc) có nhiều sai sót như sau: sai thông tin cá nhân chủ sử dụng đất, sai thông tin thửa đất tại trang 02 của GCNQSD đất, sơ đồ thửa đất trên trang 3 của GCNQSD đất sai..... so với hồ sơ kê khai; nhiều trường hợp cấp sai ranh giới sử dụng đất, sai diện tích sử dụng đất, sai mục đích sử dụng đất...</p> <p>Đối với những GCNQSD đất sai sót thông tin chủ sử dụng đất, thông tin thửa đất tại trang 02 của GCNQSD đất người sử dụng đất có nhu cầu thì thực hiện việc đính chính sai sót những thông tin nêu trên và không phải thực hiện đo đạc chỉnh lý để cấp đổi lại GCNQSD đất.</p> <p>Đối với trường hợp sơ đồ thửa đất trên trang 3 của GCNQSD đất sai..... so với hồ sơ kê khai thì người sử dụng đất thực hiện kê khai cấp đổi lại GCNQSD đất theo bản đồ địa chính chính quy mà không phải thực hiện đo đạc chỉnh lý.</p> <p>Đối với trường hợp cấp sai ranh giới sử dụng đất, sai diện tích sử dụng</p>	

		đất, sai mục đích sử dụng đất ...do bản đồ địa chính đã đo đạc không đúng ranh giới sử dụng đất, không đúng diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất ...thì chủ sử dụng đất có nhu cầu thì thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính để cấp lại GCNQSD đất cho đúng với ranh giới, mục đích, diện tích sử dụng đất. Kinh phí thực hiện việc đo đạc chỉnh lý do người sử dụng đất tự chi trả.	
IV	LĨNH VỰC ĐIỆN, VIỄN THÔNG		
1	Cử tri trên địa bàn xã Đồng Kỳ phản ánh hiện nay một số khu vực trên địa bàn xã Đồng Kỳ điện sinh hoạt rất yếu, đề nghị ngành điện sớm triển khai thực hiện lắp đặt thêm 03 trạm biến áp theo kế hoạch ngành điện đã thông qua để đảm bảo nguồn điện phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất...	Việc đề nghị ngành điện đầu tư thêm trạm biến áp tại xã Đồng Kỳ: Căn cứ đơn đề nghị của HTX tổng hợp Đồng Kỳ về việc đề nghị ngành điện hỗ trợ đầu tư cho HTX 02 máy biến áp và tủ điện kèm theo. HTX tổng hợp Đồng Kỳ chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp (không bao gồm Máy biến áp và tủ điện phân phối). Điện lực đã báo cáo Công ty Điện lực Bắc Giang và đã được sự đồng ý đưa vào dự án Chống quá tải năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thế (cấp cho HTX tổng hợp Đồng Kỳ 02 Máy biến áp và 02 tủ điện phân phối).	
2	Cử tri thôn Cầu Gụ và một số thôn bản xã Đông Sơn đề nghị ngành điện cần kéo cột về đến tận các cụm, hộ dân cư để đảm bảo về điện nông thôn mới, đảm bảo an toàn cho sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vì hiện nay một số cụm, hộ dân cư ở xa cột đầu nối của ngành điện vẫn phải tự trang bị thêm cột để dẫn điện về gia đình không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.	Điện lực đã phối hợp cùng thôn Cầu Gụ kiểm tra thực tế hiện trường, thống nhất phương án như sau: Còn một số hộ dân có điểm lắp đặt công tơ xa nơi sử dụng (do một số hộ dân ở rải rác) nên nguồn điện chưa thể đáp ứng đến tận hộ, việc này trước mắt đề nghị các hộ chủ động đầu tư hệ thống dây sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn (dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng). Điện lực tiếp thu ý kiến, khi có dự án Đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Đông Sơn sẽ lưu ý đề xuất bổ sung theo đề nghị của khách hàng. Khi được đầu tư, để thi công được các vị trí cột điện cần bổ sung thì đề nghị Chính quyền địa phương và nhân dân phải bố trí được mặt bằng thi công móng cột, đường dây (hiện nay Điện lực đang rất khó khăn trong việc thi công móng cột điện hạ thế mỗi khi có dự án đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa thường xuyên; vì lý do một số bộ phận nhân dân không đồng thuận, không tạo điều kiện cho thi công móng cột điện vào phần đất của gia đình; đề nghị phải ra đường, mà ra đường thì lại ảnh hưởng giao thông.	
3	Cử tri xã Đồng Vương đề nghị điện lực khảo sát lắp đặt thêm cột điện khu	1. Di chuyển ra ngoài 02 cột điện tại vườn nhà ông Hoàng Văn Viên và 01 cột điện giữa ruộng lúa nhà ông Hoàng Văn Vàng: Các vị trí cột điện trên là do	

	<p>vực từ nhà bà Bắc đi nhà bà Phùng bản Đồng Tân, hiện nay các hộ dân phải tự kéo dây điện với khoảng cách rất xa; di chuyển ra ngoài 02 cột điện tại vườn nhà ông Hoàng Văn Viên và 01 cột điện giữa ruộng lúa nhà ông Hoàng Văn Vàng, bản Đồng Tân để đảm bảo an toàn; khảo sát, xem xét lắp đặt thêm cột điện khu dân cư nhà ông Máy và nhánh ra nhà ông Lục Văn Lan tại bản La Xa do hiện nay người dân tự kéo dây với khoảng cách xa nên điện rất yếu và không an toàn.</p>	<p>chính quyền địa phương đầu tư xây dựng từ khi có điện lưới, đến năm 2009 bàn giao sang ngành điện quản lý (giữ nguyên trạng), cấp điện phục vụ nhân dân. Các vị trí cột điện này vẫn đảm bảo vận hành, vậy đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tạo điều kiện để duy trì cấp điện cho nhân dân.</p> <p>2. Ý kiến đề nghị ngành điện đầu tư xây dựng thêm cột điện, dây điện đến gần nơi sử dụng: Điện lực đã phối hợp UBND xã, bản kiểm tra thực tế hiện trường, thống nhất phương án như sau: Còn một số hộ dân có điểm lắp đặt công tơ xa nơi sử dụng (do một số hộ dân ở rải rác) nên nguồn điện chưa thể đáp ứng đến tận hộ, việc này trước mắt đề nghị các hộ chủ động đầu tư hệ thống dây sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn (dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng). Điện lực tiếp thu ý kiến, khi có dự án Đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Đồng Vương sẽ lưu ý đề xuất bổ xung theo đề nghị của khách hàng. Khi được đầu tư, để thi công được các vị trí cột điện cần bổ sung thì đề nghị Chính quyền địa phương và nhân dân phải bố trí được mặt bằng thi công móng cột, đường dây (hiện nay Điện lực đang rất khó khăn trong việc thi công móng cột điện hạ thế mỗi khi có dự án đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa thường xuyên; vì lý do một số bộ phận nhân dân không đồng thuận, không tạo điều kiện cho thi công móng cột điện vào phần đất của gia đình; đề nghị phải ra đường, mà ra đường thì lại ảnh hưởng giao thông.</p>	
4	<p>Cử tri xã Hồng Kỳ đề nghị thay thế cột đã bị nghiêng trên cánh đồng khu nhà ông Châu, bản Cầu Tư; di chuyển đường điện từ đường điện cũ sang đường điện mới tại thôn Đền Hồng.</p>	<p>1. Qua kiểm tra thực tế cho cột điện như ý kiến cử tri phản ánh là cột điện đỡ dây sau công tơ về nhà ông Châu, sau khi làm việc với ông Châu, đã thống nhất gia đình ông phải tự khắc phục đảm bảo chắc chắn (đường dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng).</p> <p>2. Đề nghị di chuyển đường điện từ đường điện cũ sang đường điện mới tại thôn Đền Hồng: Điện lực đã thực hiện xong trong tháng 9/2023</p>	
5	<p>Cử tri bản Bãi Lát xã Tam Tiến đề nghị ngành điện xem xét lại một số cột, đường dây cao thế chạy sát nhà người dân, trời mưa sét đánh gây nguy hiểm cho các hộ gia đình ở gần</p>	<p>Điện lực đã làm việc với hộ gia đình ông Đỗ Văn Lưu, hiện trạng tuyến đường dây mà ông có ý kiến là đường dây trung thế 35kV, tại khoảng cột 36 đến 37 đường dây 371 E7.9 nhánh Xuân Lương. Đường dây này được chính quyền địa phương cùng nhân dân đầu tư xây dựng từ năm 1999, đến năm 2002 bàn giao sang ngành điện quản lý, hồ sơ bàn giao không có vướng mắc về mặt bằng</p>	

	(khu gia đình ông Đỗ Văn Lưu).	tuyến đường dây. Hiện tại đường dây đảm bảo vận hành, khoảng cách điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên khoảng 13 m, khoảng cách từ dây dẫn pha ngoài cùng đến công trình xây dựng khoảng 10m. Theo quy định hiện hành thì đường dây nói trên không gây nguy hiểm cho người và thiết bị; Điện lực đã tuyên truyền giải thích cho ông Đỗ Văn Lưu biết và yên tâm về vấn đề an toàn điện. Tuy nhiên ý kiến của ông Đỗ Văn Lưu lại đề nghị là Điện lực di chuyển tuyến đường dây này ra khỏi đất của gia đình; việc này Điện lực tiếp nhận nguyên trạng từ địa phương, nên việc di chuyển là không đáp ứng được, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền để gia đình ông Đỗ Văn Lưu biết và yên tâm về vấn đề an toàn điện. Trường hợp gia đình vẫn muốn di chuyển tuyến đường dây này ra khỏi đất của gia đình thì đề nghị gia đình cùng chính quyền địa phương bố trí đất cho vị trí chôn cột, hành lang tuyến dây và bố trí kinh phí cho việc dịch chuyển.	
6	Cử tri thôn Yên Cư xã Tân Sỏi đề nghị ngành điện lực kiểm tra bổ sung cột điện ngõ ông Tài, một số tuyến khoảng cách các cột cách nhau quá xa, chưa đảm bảo.	Điện lực đã phối hợp cùng lãnh đạo thôn kiểm tra thực tế hiện trường, các vị trí cột tuyến đường dây này là cột đỡ dây sau công tơ về các hộ. Vậy đã thống nhất phương án như sau: Hiện còn một số hộ dân có điểm lắp đặt công tơ xa nơi sử dụng (do một số hộ dân ở rải rác), việc này trước mắt đề nghị các hộ chủ động đầu tư hệ thống dây sau công tơ đảm bảo vận hành an toàn (dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng). Điện lực tiếp thu ý kiến, khi có dự án Đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tân Sỏi sẽ lưu ý đề xuất bổ xung theo đề nghị của khách hàng. Khi được đầu tư, để thi công được các vị trí cột điện cần bổ sung thì đề nghị Chính quyền địa phương và nhân dân phải bố trí được mặt bằng thi công móng cột, đường dây (hiện nay Điện lực đang rất khó khăn trong việc thi công móng cột điện hạ thế mỗi khi có dự án đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa thường xuyên; vì lý do một số bộ phận nhân dân không đồng thuận, không tạo điều kiện cho thi công móng cột điện vào phần đất của gia đình; đề nghị phải ra đường, mà ra đường thì lại ảnh hưởng giao thông.	
7	Đại biểu xã Tân Sỏi đề nghị nâng cấp đường điện (dây, cột) cho 08 hộ dân thuộc thôn Chiềng.	Điện lực đã phối hợp với thôn kiểm tra thực tế hiện trường, thống nhất phương án như sau: Hiện tại 8 hộ dân có điểm lắp đặt công tơ xa nơi sử dụng, hệ thống cột điện và dây điện sau công tơ không đảm bảo; việc này trước mắt đề nghị các hộ chủ động đầu tư hệ thống dây sau đảm bảo vận hành an toàn (dây sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng). Điện lực tiếp thu ý kiến, khi có dự án Đầu tư	

		xây dựng trên địa bàn xã Tân Sỏi sẽ lưu ý đề xuất bổ sung theo đề nghị của khách hàng. Khi được đầu tư, để thi công được các vị trí cột điện cần bổ sung thì đề nghị Chính quyền địa phương và nhân dân phải bố trí được mặt bằng thi công móng cột, đường dây (hiện nay Điện lực đang rất khó khăn trong việc thi công móng cột điện hạ thế mỗi khi có dự án đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa thường xuyên; vì lý do một số bộ phận nhân dân không đồng thuận, không tạo điều kiện cho thi công móng cột điện vào phần đất của gia đình; đề nghị phải ra đường, mà ra đường thì lại ảnh hưởng giao thông.	
8	Đại biểu xã Tam Tiến đề nghị sửa cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư TT Phồn Xương và phản ánh gờ giảm tốc công UBND huyện quá cao, không đảm bảo cho người tham gia giao thông.	Đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư thị trấn Phồn Xương, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành sửa chữa xong, hiện nay hệ thống vận hành thông suốt đảm bảo cho người và các phương tiện tham gia giao thông cũng như đảm bảo hoạt động đối với hệ thống camera giao thông phạt nguội đặt tại ngã tư thị trấn Phồn Xương. Đối với gờ giảm tốc công UBND huyện, hiện nay công UBND huyện không bố trí gờ giảm tốc, chỉ bố trí trên tuyến đường vòng tránh công UBND huyện tại nút giao với QL17 (cạnh cây xăng Công Minh) và tại vị trí cạnh hội trường UBND huyện để giảm tốc độ các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn, UBND huyện sẽ giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xem xét để thay thế nếu thấy cần thiết.	
9	Đại biểu xã Đồng Kỳ phản ánh hiện nay trên địa bàn xã đang có 07 trạm biến áp, một số thôn không có Trạm biến áp nên khó khăn trong quá trình sử dụng nguồn điện. Nội dung này đã đề nghị nhiều lần nhưng đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; đề nghị ngành điện tập trung đầu tư bổ sung Trạm điện cho một số thôn chưa có (đặc biệt ít nhất từ nay đến cuối năm 1 trạm (Giếng Chanh) để đảm bảo nhu cầu của người dân. Điện lực phối hợp với HTX DVNN	Việc đề nghị ngành điện đầu tư thêm trạm biến áp tại xã Đồng Kỳ: Căn cứ đơn đề nghị của HTX tổng hợp Đồng Kỳ về việc đề nghị ngành điện hỗ trợ đầu tư cho HTX 02 máy biến áp và tủ điện kèm theo. HTX tổng hợp Đồng Kỳ chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp (không bao gồm Máy biến áp và tủ điện phân phối). Ý kiến này Điện lực đã báo cáo Công ty Điện lực Bắc Giang và đã được sự đồng ý đưa vào dự án Chống quá tải năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thế (cấp cho HTX tổng hợp Đồng Kỳ 02 Máy biến áp và 02 tủ điện phân phối).	

	Đồng Kỳ.		
V	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH		
1	<p>Cử tri thị trấn Bồ Hạ và một số xã đề nghị HĐND, UBND huyện hàng năm khi phân bổ ngân sách cần quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để địa phương mua sắm, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với Phòng Tài chính ngay đầu năm khi giao dự toán nên giao cụ thể cho hoạt động chế độ "Một cửa", hoạt động của "Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện", hoạt động của "Lực lượng dân phòng" vì hiện nay địa phương phải cân đối từ nguồn chi thường xuyên giao theo đầu biên nên hoạt động khó khăn không đảm bảo yêu cầu.</p>	<p>- Đối với đề nghị HĐND, UBND huyện hàng năm khi phân bổ ngân sách cần quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để địa phương mua sắm, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ phân cấp ngân sách hiện hành, UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn tham mưu, nghiên cứu xem xét hỗ trợ các xã, thị trấn trong khả năng cân đối của ngân sách huyện. - Đối với Phòng Tài chính ngay đầu năm khi giao dự toán nên giao cụ thể cho hoạt động chế độ "Một cửa", hoạt động của "Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện", hoạt động của "Lực lượng dân phòng" vì hiện nay địa phương phải cân đối từ nguồn chi thường xuyên giao theo đầu biên nên hoạt động khó khăn không đảm bảo yêu cầu. Trên cơ sở định mức theo phân cấp ngân sách, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thực hiện phân bổ ngân sách như sau: Định mức tính cho chi hoạt động thường xuyên ngân sách cấp xã được xác định tại điểm b, khoản 1, Điều 13 Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang, trong đó cấp xã hành chính loại I là 30 triệu đồng/biên chế/năm (chưa trừ tiết kiệm 10%); cấp xã hành chính loại II 24 triệu đồng/biên chế/năm (chưa trừ tiết kiệm 10%); cấp xã hành chính loại III 21 triệu đồng/biên chế/năm (chưa trừ tiết kiệm 10%). Định mức trên đã bao gồm: Kinh phí hoạt động thường xuyên bộ máy các cơ quan; các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm; các khoản chi mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ; kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản. Do vậy, chế độ "Một cửa", hoạt động của "Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện", hoạt động của "Lực lượng dân phòng"... Phòng Tài chính - Kế hoạch không thực hiện phân bổ chi tiết. Đề nghị UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm bố trí các nhiệm vụ này trong dự toán được giao theo phân cấp, báo cáo Đảng ủy, trình HĐND cùng cấp quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.</p>	
2	<p>Cử tri xã Đồng Kỳ và một số xã phản ánh và đề nghị hiện nay giá cả</p>	<p>1. Tình hình kinh tế cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều yếu tố bất lợi do xuất khẩu giảm sút, cầu nội địa yếu nên những sản phẩm sản xuất tại địa phương từ khu vực nông nghiệp, nông thôn giá bán giảm nhiều trong thời</p>	

<p>đầu vào như giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá sản phẩm đầu ra thấp và không ổn định dẫn đến các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm bị thua lỗ. Để đảm bảo duy trì chăn nuôi, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền cùng với Ngân hàng có cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất vốn vay tạo điều kiện cho nhân dân tiếp tục duy trì và tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên địa bàn.</p> <p>Trong thời gian vừa qua có một số hộ vay vốn Ngân hàng nông nghiệp phải mua bảo hiểm với số tiền hàng triệu đồng, theo mức vay. Cử tri hỏi và đề nghị làm rõ khi vay vốn Ngân hàng việc mua bảo hiểm có bắt buộc hay là tự nguyện (nếu là tự nguyện thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh không để lợi dụng ép buộc) người vay vốn mua bảo hiểm).</p>	<p>gian dài đã khiến nhiều hộ sản xuất khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó thì giá đầu vào của nhiều mặt hàng tăng cao như giống, thức ăn chăn nuôi, ...</p> <p>Lãi suất tiền gửi ngân hàng cũng tăng cao trong thời gian vừa qua đã khiến lãi suất tiền vay có tăng lên trong thời gian ngắn.</p> <p>Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và chính sách Tín dụng của Agribank về hỗ trợ giảm lãi suất tiền vay từ 1,5 - 2% đối với các khoản vay và thực hiện cơ cấu, gia hạn nợ cho khách hàng.</p> <p>Thực hiện Văn bản số 7091/NHNo - ALCO ngày 29/06/2023. Lãi suất vay các kỳ hạn đã được giảm về mức trước năm 2023; Văn bản số: 969/QyĐ- NHNo-TD ngày 25/04/2023 quy định về cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hệ thống Agribank.</p> <p>2. Về điều kiện vay vốn của Agribank không quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm, người vay vốn hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc; Cán bộ Tín dụng phải thực hiện giải thích rõ cho khách hàng về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm khoản vay. Đặc biệt đối với khách hàng mua bảo hiểm hiểm và sử dụng dịch vụ Ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng đó.</p> <p>Xuất phát từ đặc điểm khách hàng sản xuất, kinh doanh tại khu vực nông nghiệp, nông thôn như thời gian thu hồi vốn dài, được dùng vào nhiều mục đầu tư trong hộ gia đình; trong quá trình sản xuất, kinh doanh người vay vốn gặp rủi ro tai nạn, bệnh lý dẫn tới thương tật 1 phần hoặc tử vong do vậy khi rủi ro xảy ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn khả năng tài chính của hộ gia đình khi phải chi trả để chữa trị, khả năng lao động bị giảm...do vậy khi khoản vay đến hạn thanh toán thì hộ vay sẽ khó khăn hơn khi trả nợ.</p> <p>Nếu có Bảo hiểm bảo bảo an tín dụng thực hiện chi trả cho khách hàng vay vốn nhằm giảm khó khăn cho hộ vay.</p> <p>Tại Agribank Bồ Hạ trong năm 2021 số khách hàng vay vốn gặp rủi ro được chi trả bảo hiểm là: 13 khách hàng, với số tiền: 1.490.000.000đ;</p> <p>Năm 2022 số khách hàng vay vốn gặp rủi ro được chi trả bảo hiểm là: 5 khách hàng, số tiền là: 520.000.000đ;</p> <p>Sáu tháng đầu năm 2023 số khách hàng vay vốn gặp rủi ro được chi trả bảo</p>
---	---

		hiếm là: 2 khách hàng, số tiền là: 220.000.000đ.	
3	Cử tri bản Trại Mới xã Đồng Tiến đề nghị thanh lý nhà trạm y tế cũ và giao lại phần đất cho bản để mở rộng làm sân nhà văn hóa vì hiện tại sân quá hẹp.	Công tác sắp xếp, xử lý nhà đất, thanh lý tài sản công hiện nay được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; các Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, số 167/2017/NĐ-CP, số 67/2021/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn kèm theo. Việc thanh lý tài sản do đơn vị có chức năng quản lý tài sản công hoặc đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Đồng Tiến, UBND xã Đồng Tiến và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra hiện trạng sử dụng đối với cơ sở nhà, đất trên để làm cơ sở đề xuất, xử lý, thanh lý tài sản theo quy định.	
4	Cử tri xã Hương Vĩ đề nghị huyện phân bổ ngân sách hỗ trợ xây mới Nhà văn hóa thôn Hồ Tiến vì hiện nay thôn đã vận động nhân dân hiến đất.	Công trình nhà văn hóa thôn Hồ Tiến xã hương Vĩ đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 bố trí từ nguồn vốn Trung ương. Tuy nhiên do nguồn vốn chưa được ngân sách Trung ương phân bổ do vậy chưa có cơ sở để phân bổ vốn cho việc xây dựng nhà văn hóa thôn Hồ Tiến. Tiếp thu ý kiến cử tri UBND huyện tiếp tục đề nghị bố trí vốn đối với các xã trong KH để các xã có điều kiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM (Công văn số 2259/UBND-NN ngày 20/10/2023 của UBND huyện về việc đăng ký kế hoạch và nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024)	
5	Cử tri thị trấn Phồn Xương tiếp tục đề nghị bàn giao 02 nhà mẫu giáo Mầm Non giáp nhà văn hoá tổ dân phố Hồi, Thành Chung do hiện nay không còn hoạt động.	Ngày 23/8/2023 UBND thị trấn Phồn Xương có Tờ trình số 75/TT-UBND về việc đề nghị thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất trên địa bàn, trong đó có đề nghị điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, đề xuất bàn giao 02 nhà mẫu giáo Mầm non giáp nhà văn hoá tổ dân phố Hồi, Thành Chung. Đối với Nhà văn hóa thôn Hồi đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo hình thức Thu hồi giao UBND huyện quản lý, đề xuất phương án xử lý theo quy định; dự kiến điều chuyển về UBND thị trấn Phồn Xương quản lý sử dụng làm cơ sở nhà văn hóa TDP Hồi; đối với cơ sở nhà đất nhà mẫu giáo Mầm non giáp nhà văn hoá tổ dân phố Thành Chung dự kiến phương án điều chuyển cho UBND thị trấn Phồn Xương quản lý để mở rộng	

		nhà văn hóa TDP Thành Chung. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra hiện trạng, tổng hợp, tham mưu báo cáo, đề xuất Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định.	
6	Cử tri thôn Đồng Gia, Tân Hiệp đề nghị phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để thôn hoàn thiện nhà văn hóa, đảm bảo cho thôn về đích nông thôn mới trong năm 2023.	<p>Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025 xã Tân Hiệp phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 (theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện, về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện giai đoạn 2021-2025); tuy nhiên năm 2022, qua rà soát xã Tân Hiệp còn một số Tiêu chí chưa đảm bảo để đạt chuẩn năm 2023 và xã đề xuất lùi thời gian phấn đấu đạt chuẩn. Đối với những xã chưa phấn đấu đạt chuẩn chưa được trung ương, tỉnh phân bổ kinh phí, do vậy chưa có cơ sở để huyện phân bổ vốn ngân sách Trung ương, tỉnh.</p> <p>Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU ngày 13/9/2023 của Huyện ủy về Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban ngày 11/9/2023, theo đó xã Tân Hiệp phấn đấu đạt chuẩn năm 2024, Do vậy nguồn vốn ngân sách sẽ được phân bổ vào năm 2024 để thực hiện các công trình NTM trên địa bàn.</p>	
7	Cử tri xã Xuân Lương đề nghị UBND huyện quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch và bố trí kinh phí lập quy hoạch phát triển du lịch khu sinh thái Thác Ngà bản Xoan theo kế hoạch, đề án của huyện và quy hoạch của tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt; quan tâm đầu tư xây dựng Mộ và Đền thờ Tướng quân Đề Nam, nằm trong quần thể di tích lịch sử Quốc gia Hoàng Hoa thám thuộc bản Làng Trên, xã Xuân Lương (hiện nay Đền thờ do người dân tự xây dựng đã xuống cấp, phần Mộ hiện nay vẫn là mộ đất);	<p>- UBND huyện đã kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí hỗ trợ thực hiện phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang và xem xét bố trí một phần ngân sách theo phân cấp để thực hiện.</p> <p>- Việc đầu tư xây dựng Mộ và Đền thờ Tướng quân Đề Lam: Diêm di tích đền thờ Đề Lam hiện tại chưa được xếp hạng di tích của cấp có thẩm quyền, do vậy chưa có cơ sở để bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện tu bổ, tôn tạo theo ý kiến của cử tri.</p>	

	<p>- bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để cải tạo, nâng cấp ngầm La Vọc (trên tuyến đường trục chính xã Xuân Lương đi bản Xoan) để tránh ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.</p>	<p>- UBND huyện sẽ căn cứ khả năng thu ngân sách huyện để cân đối kinh phí, tuy nhiên đề nghị UBND xã phải tăng cường, đẩy mạnh khả năng thu ngân sách, tiết kiệm chi, có kế hoạch bố trí vốn trước khi khởi công các dự án mới.</p>	
8	<p>Cử tri bản Dốc Đơ xã Canh Nậu đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các bản về đích nông thôn mới vì nhân dân khó khăn không có kinh phí để thực hiện các tiêu chí.</p>	<p>Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 xã Canh Nậu được bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương, tuy nhiên đến nay ngân sách trung chưa phân bổ nên UBND huyện chưa có cơ sở phân bổ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho xã Canh Nậu (trong đó có bản Dốc Đơ).</p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri UBND huyện tiếp tục đề nghị bố trí vốn đối với các xã trong KH để các xã có điều kiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM (Công văn số 2259/UBND-NN ngày 20/10/2023 của UBND huyện về việc đăng ký kế hoạch và nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024)</p>	
9	<p>Đại biểu xã Xuân Lương đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ cho Trường Mầm non Xuân Lương đạt chuẩn lại năm 2023 (tiêu chí cơ sở, vật chất).</p> <p>- Đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ những thôn, bản phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu năm 2023.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí cho xã Xuân Lương thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt</p>	<p>Năm 2023, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Giáo dục rà soát, cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn 2023, xã Xuân Lương thời điểm đó không thuộc đối tượng hỗ trợ. UBND huyện tiếp thu ý kiến giao cho cơ quan chuyên môn rà soát lại và trong khả năng kinh phí bố trí theo thực tế.</p> <p>- UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ những thôn, bản phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu năm 2023.</p> <p>- UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí hỗ trợ những thôn, bản phấn</p>	

	<p>chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.</p>	<p>đầu đạt NTM kiểu mẫu năm 2023. Xã Xuân Lương năm 2023 đăng ký bản Nam Cầu phấn đầu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Ngày 27/7/2023 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3011/QĐ-UBND công nhận bản Nam Cầu, xã Xuân Lương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023; Căn cứ vào quy định và nguồn vốn tỉnh phân bổ hỗ trợ đối với thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được 60 triệu đồng/thôn(bản) theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh và UBND huyện thưởng 50 triệu/thôn (bản) theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện. UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn rà soát trình hỗ trợ theo quy định.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện quan tâm phân bổ kinh phí cho xã Xuân Lương thực hiện các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025.</p> <p>Đối với KH vốn xây dựng NTM (nguồn vốn Trung ương, Tỉnh); xã Xuân Lương đã có trong KH vốn giai đoạn 2021- 2025, tuy nhiên hiện vốn Trung ương, tỉnh mới chỉ bố trí phân bổ cho xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, nâng cao trong năm. Các xã khác chưa được bố trí phân bổ vốn (trong đó có xã Xuân Lương).</p> <p>Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương ngoài việc phân bổ vốn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm cần bố trí một phần vốn cho các xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn để các xã có nguồn lực tăng cường kết cấu hạ tầng tại địa phương.</p>	
10	<p>Đại biểu tổ 1 Đề nghị UBND huyện giao các dự án có nhỏ, lẻ và có mức đầu tư thấp thì giao cho địa phương làm chủ đầu tư để đảm bảo về thời gian triển khai.</p>	<p>Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện phân cấp ngân sách cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025 tại Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng của ngân sách theo phân cấp của mỗi cấp ngân sách, UBND huyện sẽ xem xét giao cho đơn vị, địa phương quản lý thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư cho phù hợp.</p>	
11	<p>Đại biểu TT Phồn Xương đề nghị phân bổ kinh phí cho TT Phồn Xương để chỉnh trang đô thị và hỗ trợ kinh phí xây dựng hai nhà văn hóa Hoàng Hoa Thám và Phố Bà Ba.</p>	<p>Năm 2022, UBND thị trấn Phồn Xương triển khai thực hiện 03 dự án: Chỉnh trang đô thị và xây dựng hai nhà văn hóa Hoàng Hoa Thám và Phố Bà Ba; trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư, UBND huyện đã hỗ trợ UBND thị trấn Phồn Xương 5.000 triệu đồng (Chỉnh trang đô thị 1.000 triệu đồng; xây dựng hai nhà văn hóa Hoàng Hoa Thám và Phố Bà Ba 2.000 triệu đồng/nhà văn hóa).</p>	

		Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ căn cứ khả năng thu ngân sách huyện để cân đối kinh phí, tuy nhiên đề nghị UBND thị trấn phải tăng cường, đẩy mạnh khả năng thu ngân sách, tiết kiệm chi, có kế hoạch bố trí vốn các dự án đảm bảo theo Quyết định chủ trương được duyệt.	
12	Đại biểu xã Tân Hiệp, TT Bồ Hạ đề nghị hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	Giai đoạn 2021-2025, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện các dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Yên Thế (tại các xã An Thượng, Tân Sỏi, Tam Tiến và thị trấn Bồ Hạ, thị trấn Phồn Xương). Đến nay dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn xã An Thượng, Tân Sỏi và thị trấn Bồ Hạ đã dừng triển khai thực hiện (dự án thực hiện từ năm 2019-2022); 02 dự án Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn xã Tam Tiến và thị trấn Bồ Hạ đang được chủ đầu tư triển khai hoàn thiện trong năm 2023. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ căn cứ khả năng thu ngân sách cân đối kinh phí hỗ trợ UBND xã.	
13	Đại biểu xã Hồng Kỳ đề nghị cân đối hỗ trợ ngân sách cho địa phương để làm tuyến đường liên xã Hồng Kỳ-Bãi Gianh (Đông Hưu) vào Mỏ Ám (huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn) vì đây là tuyến đường lớn, vượt quá khả năng bố trí ngân sách của xã.	Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số 1395/TTrQHQT về “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc”, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, trong đó huyện Yên Thế dự kiến triển khai xây dựng nâng cấp giao thông các xã Đông Sơn, Đông Hưu, Xuân Lương và Canh Nậu với tổng chiều dài 31,5km, trong đó có Tuyến YT4 (từ đường 268, thôn Giếng xã Hồng Kỳ đi Bãi Gianh xã Đông Hưu, dài 2,035km). Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được triển khai. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng nông sản của nhân dân trong khu vực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho nhân dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, hàng năm UBND huyện đã bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa, duy tu các tuyến đường. Ngày 10/10/2022 UBND huyện đã trình HĐND huyện phê chuẩn Nghị quyết đầu tư Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Đông Hưu - Đông Sơn, huyện Yên Thế và Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân Lương, Canh Nậu,	

		<p>Đồng Hưu, Hương Vĩ, huyện Yên Thế với tổng chiều dài khoảng 13,25km. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi nên việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu quản lý toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ căn cứ khả năng ngân sách cân đối kinh phí hỗ trợ UBND xã.</p>	
14	<p>Đại biểu xã Đồng Lạc đề nghị xem xét việc giao thu đối với các xã chưa phù hợp, một số khoản giao cao, khó hoàn thành.</p>	<p>Chi cục Thuế đã có Công văn số 1516/CCTKV-CV ngày 19/9/2023 tháng 9/2023 về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến ý kiến cử tri tại kỳ họp IX, HĐND huyện khóa XXII mời Lãnh đạo UBND xã Đồng Lạc và Đại biểu xã Đồng Lạc có ý kiến để làm rõ việc giao thu cho các xã, tuy nhiên các thành phần mời đã không đến làm việc theo thời gian trong giấy mời với lý do đã rõ kết quả.</p> <p>Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Yên Thế và các văn bản hướng dẫn về xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2023 tại thời điểm tháng 10/2022, sau khi rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2022; căn cứ số thu NSNN được UBND tỉnh giao năm 2023; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình SX-KD của người nộp thuế trên địa bàn; sau khi thảo luận với các xã, thị trấn, Chi cục Thuế đã thống nhất với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện quyết định và giao dự toán thu NSNN năm 2023 cho các xã, thị trấn. Việc quyết định giao thu được thực hiện từ cuối năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của đa số DN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản trầm lắng, số lượng giao dịch và giá chuyển nhượng giảm sâu so với năm 2022 (đây cũng là tình trạng chung của cả tỉnh). Từ nguyên nhân khách quan trên dẫn đến số thu thuế khu vực ngoài quốc doanh, thu thuế TNCN và LPTB từ chuyển nhượng bất động sản của nhiều xã, thị trấn đạt thấp. Việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được tỉnh giao là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ phải thực hiện. Để thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN được giao, đề nghị các đơn vị tăng cường rà soát các nguồn thu, khoản thu phát sinh tại địa bàn để phối hợp cùng Chi cục thuế quản lý, tổ chức thu. Đặc biệt tập trung thực hiện việc chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, thuế hộ chế biến gỗ.</p>	

15	Đại biểu xã Tân Sỏi đề nghị hỗ trợ kinh phí cho địa phương để GPMB xây nghĩa trang ra vị trí mới do kinh phí GPMB cao, ngân sách xã không có khả năng đảm bảo.	. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ căn cứ khả năng thu ngân sách cân đối kinh phí, tuy nhiên đề nghị UBND xã phải tăng cường, đẩy mạnh khả năng thu ngân sách, tiết kiệm chi, có kế hoạch bố trí vốn trước khi khởi công các dự án mới.	
16	Đại biểu xã Tam Tiến đề nghị việc phân bổ vốn NTM đối với các xã xây dựng về đích nông thôn mới năm 2024; sớm phân bổ kinh phí để các xã chủ động về thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ.	Tiếp thu ý kiến cử tri UBND huyện đã có Văn bản Số 2259/UBND-NN ngày 20/10/2023 của UBND huyện về việc đăng ký kế hoạch và nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024, trong đó Đề nghị tỉnh, trung ương bố trí vốn đối với các xã trong KH để các xã có điều kiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đồng thời sớm có thông báo vốn để huyện và các xã chủ động về thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ.	
17	Đại biểu xã Đồng Tiến đề nghị hỗ trợ kinh phí để GPMB tuyến đường Đồng Đăng, xã Đồng Vương đi Trại Nấm, Đồng Tiến; đồng thời đề nghị hỗ trợ kinh phí để xã nâng cấp các ngầm và đường giao thông trục chính của xã do hiện nay tuyến đường trục chính của xã nhỏ hẹp, lề đường bị sồi mòn thấp hơn nhiều so với mặt đường, trong khi đó lượng phương tiện vận tải tham gia giao thông đông tiềm ẩn nhiều nguy xảy ra tai nạn giao thông; bên cạnh đó, trên trục chính của xã có 5 ngầm qua đường dễ ngập lụt vào mùa mưa đã được khảo sát nâng cấp 2 ngầm, còn 3 ngầm.	<p>- Đối với hỗ trợ kinh phí để GPMB tuyến đường Đồng Đăng, xã Đồng Vương đi Trại Nấm, Đồng Tiến.</p> <p>Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ xã Đồng Vương đi xã Đồng Tiến được UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 01/8/2022. Tuyến có tổng chiều dài 2.636,07m thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (nền đường: Bn = 6,5m; mặt đường BTXM Bm = 5,5m; lề đường đất Blè = 2 x 0,5 = 1,0m). Nguồn vốn từ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 4.106 triệu đồng (Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.320 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện.</p> <p>Công trình được khởi công xây dựng ngày 04/5/2023, thời gian hoàn thành dự kiến 150 ngày kể từ ngày khởi công (dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2023). Nhà thầu đã thi công các hạng mục, công việc: đào hữu cơ, đào đất không thích hợp, chặt cây, đào đắp nền đường những đoạn đã GPMB. Lũy kế giá trị thực hiện đạt khoảng 11% giá trị hợp đồng. Hiện tại, ĐVTC đang dừng thi công, chờ bàn giao mặt bằng các đoạn còn vướng mắc (từ 24/6/2023 đến nay).</p> <p>+ Tồn tại, vướng mắc: Công tác GPMB tiến triển chậm, mặt bằng còn vướng mắc, một số hộ dân chưa chưa đồng thuận ủng hộ hiến đất và tài sản trên đất. Hiện nay, UBND huyện đã giao chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD huyện) rà soát các hộ chưa đồng ý hoặc chưa bàn giao mặt bằng. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ</p>	

		<p>tường rào, tài sản là vật kiến trúc là cơ sở để hỗ trợ. (Phương án theo thiết kế: Kinh phí tính theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ 93.025.500 đồng; Kinh phí tính hỗ trợ trực tiếp vật liệu, nhân công, máy 46.094.000 đồng). Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ căn cứ khả năng thu ngân sách cân đối kinh phí hỗ trợ, tuy nhiên đề nghị UBND các xã Đồng Vương, Đồng Tiến tăng cường, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân trong thực hiện công tác GPMB.</p> <p>- Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí để xã nâng cấp các ngàm và đường giao thông trục chính của xã do hiện nay tuyến đường trục chính của xã nhỏ hẹp, lề đường bị sồi mòn thấp hơn nhiều so với mặt đường, trong khi đó lượng phương tiện vận tải tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy xảy ra tai nạn giao thông; bên cạnh đó, trên trục chính của xã có 5 ngàm qua đường dễ ngập lụt vào mùa mưa đã được khảo sát nâng cấp 2 ngàm, còn 3 ngàm (Trại Hạ, Trại Mới, Cây Thị), UBND huyện đã đề xuất Sở GTVT triển khai thực hiện trong thời gian tới.</p>	
18	<p>Đại biểu xã Hương Vĩ phản ánh hiện tại trên địa bàn xã có di tích lịch sử văn hóa quốc gia (Đình Hương Vĩ) đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cấp có thẩm quyền khảo sát, đầu tư kinh phí để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị.</p>	<p>Đối với nội dung này, UBND huyện đã quan tâm và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ đối với di tích đình Hương Vĩ; hiện nay đình Hương Vĩ đã có trong danh sách được hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích vào năm 2024 (theo Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang).</p> <p>Do nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên hạn chế (theo định mức: di tích quốc gia được hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí tu bổ, tôn tạo và không quá 1 tỷ đồng). Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện việc tu bổ di tích đình Hương Vĩ vào năm 2024, đề nghị UBND xã Hương Vĩ quan tâm, có kế hoạch, phương án bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.</p>	
19	<p>Đại biểu xã Đồng Hưu phản ánh hiện công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn từ nay đến cuối năm 2023. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường phối hợp với các xã, TT thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách, hoàn thành chỉ</p>	<p>Theo nội dung ý kiến của đại biểu, Chi cục Thuế đã tiến hành rà soát tiến độ thu các chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn xã Đồng Hưu, qua rà soát thấy một số chỉ tiêu đạt thấp so với dự toán được giao như khoản thu NQD, thuế TNCN từ hoạt động SXKD, các khoản phí thu tại xã, trước bạ. Từ đó Chi cục đã về làm việc với Đảng ủy, UBND xã để đánh giá, phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả thu một số khoản còn thấp và đã đề ra một số giải pháp để cùng Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng thu NSNN trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao.</p>	

	<p>tiêu được giao.</p>	<p>UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế Khu vực Tân Yên - Yên Thế, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc cụ thể với các xã, thị trấn để đánh giá số thu và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện thu NSNN trong những tháng cuối năm 2023. Dự kiến làm việc với các xã, thị trấn xong trong tháng 9 năm 2023.</p>	
20	<p>Về thanh toán tiền ăn Covid</p> <p>Đại biểu xã Đồng Lạc phản ánh Ban quản lý Bếp ăn khu cách ly số 06, 26 xã Đồng Lạc đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn xem xét chi trả số tiền ăn cho các trường hợp cách ly y tế từ năm 2021 đến tháng 01/2023 mới chi trả được 65 triệu đồng, còn lại 29 triệu đồng chưa được thanh toán. Xin hỏi bao giờ được thanh toán dứt điểm?</p> <p>Đại biểu xã Xuân Lương đề nghị: Khu cách ly tập trung Trường Mầm non tổng số tiền ăn khu cách ly là 119.056.000, Đã ứng lần đầu khi khu cách ly đang hoạt động là 40.000.000, ứng lần 2 dịp tết vừa rồi là 50.000.000 (tổng tiền đã được tạm ứng là 90.000.000), Hiện tại còn thiếu 29.056.000 đồng. Đề nghị huyện cấp kinh phí để thanh toán số nợ còn lại.</p> <p>Đại biểu xã Tiên Thắng: Khu cách ly covid-19 số 14 tại trường MN Tiên Thắng, với tổng kinh phí thực hiện nấu ăn cho khu cách ly 28.985.000</p>	<p>Hiện nay UBND huyện chưa phê duyệt được danh sách và kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng do thời điểm Ban CHQS huyện trình hồ sơ sang Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sau ngày 30/4/2022 đã hết thời gian Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (do các đối tượng bổ sung hồ sơ chậm, muộn). Ngày 04/10/2022 Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 1718/UBND-TCKH gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đề nghị cho phép quyết toán kinh phí hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, trên địa bàn huyện... Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho phép huyện bố trí kinh phí để chi trả nợ các khu cách ly.</p>	

	đồng. Mới tạm ứng 15.000.000 đồng còn 13.985.000 đồng; đề nghị UBND huyện cấp kinh phí chi trả nốt số tiền còn lại.	
VI	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI	
1	<p>Cử tri xã Hồng Kỳ đề nghị nhà nước cung cấp kịp thời Vacxin để tiêm phòng cho trẻ em dưới 6 tuổi; Hiện nay trẻ em muốn tiêm nhưng trạm y tế xã thông báo chưa được cấp; muốn tiêm ngay, kịp thời phải đăng ký tiêm dịch vụ với mức giá 1.000.000 /mũi và phải tiêm 3 mũi</p>	<p>1. Hiện nay trong Chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn đang được triển khai trên toàn quốc với các loại vắc xin được Nhà nước cấp miễn phí, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang các loại vắc xin đang được sử dụng để triển khai chủng ngừa cho các đối tượng như sau: - Vắc xin BCG: Là vắc-xin phòng bệnh lao, đối tượng sử dụng là trẻ em dưới 1 tuổi, được tiêm một lần cho trẻ, tiêm càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 1 tháng sau khi sinh. - Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh: Vắc-xin viêm gan B được sử dụng để phòng bệnh viêm gan B, cần được tiêm cho trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh. - Vắc xin SII (vắc xin 5 trong 1): Phòng được 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và bệnh do Haemophilus influenza týp b, lịch trình trong chương trình mở rộng gồm 3 mũi: + Mũi tiêm thứ 1: Khi trẻ đủ 2 tháng tuổi. + Mũi tiêm thứ 2: Cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng. + Mũi tiêm thứ 3: Cách mũi 2 tối thiểu 1 tháng. - Vắc xin phòng bại liệt (OPV): Giúp phòng bệnh bại liệt týp 1,3 với 3 liều uống: + Uống liều thứ 1: Khi trẻ đủ 2 tháng tuổi. + Uống liều thứ 2: Cách lần 1 tối thiểu 1 tháng. + Uống liều thứ 3: Cách lần 2 tối thiểu 1 tháng. - Vắc xin phòng bại liệt (IPV): Giúp phòng bệnh bại liệt týp 2 với 2 liều tiêm: + Mũi tiêm thứ 1: Khi trẻ đủ 5 tháng tuổi. + Mũi tiêm thứ 2: Khi trẻ đủ 9-12 tháng tuổi và cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng. - Vắc xin phòng bệnh sởi (MVVac): Tiêm 1 mũi khi trẻ đủ 9 tháng tuổi. - Vắc xin phòng bệnh sởi – rubella (MRVac): Vắc xin được tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi. - Vắc xin tiêm nhắc bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT): Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18-24 tháng tuổi. - Vắc xin viêm não Nhật Bản (Jevax): Trẻ cần được tiêm đủ 3 mũi để phòng bệnh viêm não Nhật Bản. + Mũi thứ 1: Khi trẻ đủ 1 tuổi + Mũi thứ 2: Cách 1 – 2 tuần sau mũi 1 + Mũi thứ 3: 1 năm sau mũi 2. - Vắc xin uốn ván: Tiêm cho phụ nữ có thai.</p> <p>2. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như thay đổi các cơ chế chính sách, việc cung ứng vắc xin trong chương trình</p>

tiêm chủng mở rộng đã bị ảnh hưởng dẫn đến gián đoạn trong quá trình cung ứng dẫn tới thiếu một số loại vắc xin trong đó có vắc xin 5 trong 1 (Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Viêm gan B – Hib). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã cấp vắc xin trên về cho Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đến hết tháng 01/2023, Trung tâm Y tế huyện cấp về cho các trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng đến hết tháng 02/2023 thì không còn vắc xin. Đến tháng 8/2023 toàn tỉnh Bắc Giang được phân bổ 4.500 liều vắc xin DPT-VGB-Hib từ nguồn viện trợ, tài trợ, trong đó huyện Yên Thế được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp 400 liều vắc xin SII (DPT-VGB-Hib) để ưu tiên tiêm cho trẻ từ > 2 tháng đến 18 tháng (ưu tiên những trẻ chưa được tiêm mũi 1, nếu có nhiều trẻ chưa được tiêm thì ưu tiên tiêm chủng cho trẻ có tháng tuổi nhỏ nhất).

3. Do vắc xin 5 trong 1 ngừng cung ứng trong thời gian dài, để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh cho trẻ và khoảng cách các mũi tiêm đúng thời gian, các bà mẹ đã được các cơ sở tiêm chủng trong và ngoài công lập tư vấn đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin dịch vụ để thay thế (Là loại vắc xin phòng 6 bệnh: Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh viêm phổi, viêm màng não mủ do H. Influenzae týp B (Hib) được Bộ Y tế cấp phép lưu hành) tự nguyện không bắt buộc, giá do các cơ sở tiêm dịch vụ niêm yết theo quy định (giá thống nhất tại phòng tiêm dịch vụ Trung tâm Y tế huyện Yên Thế và tại tất cả các trạm Y tế xã/thị trấn quy định đối với vắc xin loại trên là 1.000.000 đồng/mũi tiêm đã được thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông và chỉ đạo tới các cơ sở tiêm chủng trực thuộc để thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân được rõ). Sau khi gặp gỡ chia sẻ các nội dung trên, cử tri đã hiểu và không có ý kiến thắc mắc gì thêm.

4. Trung tâm Y tế huyện Yên Thế xin được tiếp thu ý kiến của cử tri và cam kết sẽ thường xuyên theo dõi, bám sát kế hoạch cung ứng vắc xin của Bộ Y tế, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đầu mối là Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để kịp thời đề xuất gửi nhu cầu vắc xin tiêm chủng cho trẻ cần tiêm trên địa bàn toàn huyện, ngay khi có vắc xin đơn vị sẽ chủ động lĩnh, cấp phát, triển khai tiêm đầy đủ và an toàn theo đúng quy trình của Chương trình Tiêm chủng Quốc gia trên địa bàn huyện.

2	<p>Cử tri xã Xuân Lương và nhiều Du khách người ngoài địa phương có ý kiến đề nghị UBND huyện xem xét việc thu vé vào điểm du lịch cộng đồng bản Ven của Công ty cổ phần phát triển du lịch cộng đồng bản Ven Xanh với mức thu 60.000 đồng/người (đối với người ngoài xã Xuân Lương) và 30.000 đồng/người (đối với người có hộ khẩu tại xã Xuân Lương) (Vé do công ty tự phát hành), ngoài ra thu thêm một số phụ phí trong điểm du lịch vv... như vậy có đúng với các quy định hiện hành hay không?</p>	<p>Theo điểm d khoản 1 Điều 25 của Luật Du lịch năm 2017 quy định: Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch được thu phí theo quy định của pháp luật; như vậy điểm du lịch cộng đồng bản Ven được phép thu vé, phí theo quy định của pháp luật. Trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện hiện nay, chưa có văn bản nào quy định rõ về định mức, định giá thu vé, phí cho các điểm du lịch của doanh nghiệp, tư nhân.</p>	
3	<p>Đại biểu xã Canh Nậu đề nghị giao cho các đoàn thể chính trị- xã hội cấp xã làm đại lý bảo hiểm đề tiện cho người dân đi lại giao dịch. Không giao cho Bưu điện thực hiện.</p>	<p><i>BHXX huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri báo cáo phản ảnh lên BHXX tỉnh Bắc Giang</i></p>	
VII LĨNH VỰC PHÁP CHẾ			
1	<p>Cử tri thôn Công Châu xã Đồng Hưu có ý kiến về đoạn đường từ Dốc trường học đến ngã ba Mỏ Than có nhiều xe chở rác công kênh thường xuyên làm rơi rác rất nhiều gây nguy hiểm cho nhân dân đi lại nhất là học sinh và phụ huynh đi đón học sinh.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến, UBND huyện đã có chỉ đạo giao UBND xã Đồng Hưu phối hợp với Công an huyện bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử các trường hợp phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải khi tham gia giao thông theo quy định.</p>	
2	<p>Cử tri thôn Giếng Chanh, Trại Chuối 1, Trại Chuối 2 và một số cử tri xã Đồng Kỳ, thị trấn Phồn Xương cử tri một số xã phản ánh và đề nghị</p>	<p>- Hiện tại, tại bộ phận một cửa Chi nhánh văn phòng bố trí 02 cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả và hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh văn phòng, ngoài ra phòng TMNT cũng bố trí một cán bộ tại bộ phận Một cửa để tiếp nhận, hướng</p>	

<p>xem xét hiện nay có một số cán bộ trực tại bộ phận một cửa UBND huyện để tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai của huyện trách nhiệm thấp và có biểu hiện tiêu cực. Cụ thể là khi hồ sơ liên quan đến đất đai công dân đem đến, cán bộ không kiểm tra kỹ một lần, mà kiểm tra sai ở trang trước thì không kiểm tra tiếp trang sau, không kiểm tra và hướng dẫn kỹ toàn bộ hồ sơ đã trả lại hồ sơ cho công dân về chỉnh sửa, có trường hợp sau khi sửa lại phát hiện sai sót khác, dẫn đến công dân phải đi lại nhiều lần gây ức chế cho nhân dân.</p> <p>- Cử tri phản ánh việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đất đai (có giấy hẹn trả kết quả) của bộ phận một cửa của huyện, nhưng khi công dân lên để lấy kết quả thì không có... thời gian từ 5 đến 11 tháng nhưng không trả kết quả cho công dân "hộ ông Vương Quốc Quang, thôn Trại Chuôi 1". Vậy cử tri đề nghị UBND huyện xem xét trách nhiệm, chấn chỉnh cách làm việc của cán bộ cũng như cơ quan chuyên môn để trong thời gian tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho công dân được thông thoáng</p>	<p>dẫn công dân và trả kết quả đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.</p> <p>Trong quá trình tiếp nhận do số lượng hồ sơ tương đối nhiều, dẫn đến thời gian để kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ cho công dân có hạn, nên cán bộ tiếp nhận cơ bản kiểm soát về thành phần hồ sơ còn về nội dung hồ sơ cán bộ tiếp nhận không có nhiều thời gian để xem xét, phát hiện sai sót để hướng dẫn công dân sửa chữa, bổ sung còn để tình trạng chưa xem xét hết lỗi sai sót trong dẫn tới có những công dân phải chỉnh sửa nhiều lần.</p> <p>Về nội dung này, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Yên Thế đã quán triệt và yêu cầu cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo tiếp nhận và hướng dẫn công dân sửa chữa, bổ sung hồ sơ một lần và không để tình trạng trên xảy ra trong thời gian tới.</p> <p>- Đối với nội dung phản ánh của ông Vương Quốc Quang, xã Đồng Kỳ về việc tiếp nhận và trả kết quả chậm từ 5-11 tháng. Ông Quang phản ánh trường hợp hồ sơ của ông Hoàng Văn Tùng tại xã Đồng Kỳ. Ngay sau khi có ý kiến phản ánh Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện đã kiểm tra xác định ông Hoàng Văn Tùng có nộp hồ sơ đề nghị hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất ngày 23/02/2023 và đến ngày 27/02/2023 hồ sơ trên đã được Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện trả lại đề nghị bổ sung. Trong ngày 28/02/2023 cán bộ một cửa đã liên hệ 03 lần qua điện thoại để thông báo hồ sơ trả lại bổ sung cho ông Tùng, tuy nhiên ông Tùng không nghe máy điện thoại. Tại buổi làm việc ông Tùng xác định ông là chủ hồ sơ nêu trên, ông Vương Quốc Quang không phải chủ hồ sơ và cũng không có quyền lợi gì liên quan đến GCNQSD đất của ông Tùng và ông Tùng không có ý kiến phản ánh gì về nội dung trả lại hồ sơ và thời gian do lỗi không nghe điện thoại là lỗi của ông Tùng.</p> <p>- Đối với nội dung cử tri phản ánh thời gian đo đạc chỉnh lý, tách thửa để thực hiện thủ tục hành chính quá dài. Từ đầu năm 2023, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện đã ban hành và thống nhất với các đơn vị đo đạc trên địa bàn huyện về thời gian đo đạc chỉnh lý, tách thửa có tổng thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc. Đến nay cơ bản các trường hợp đo đạc đều đã được thực hiện</p>
---	---

	<p>hơn.</p> <p>Trong thời gian vừa qua có rất nhiều hộ làm thủ tục tách đất, làm hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi có đơn đề nghị gửi Văn phòng đăng ký đất đai của huyện nhưng trong thời gian quá dài không tiến hành về đo đạc để làm hồ sơ. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp cụ thể để hỗ trợ người dân tiến hành đo đạc hiện trạng và trích lục bản đồ được nhanh hơn....</p>	<p>đảm bảo thời gian tuy nhiên trong quá trình thực hiện đo đạc phát sinh nhiều trường hợp khi liên hệ công dân nhiều lần qua điện thoại để thông báo và thống nhất ngày đo đạc nhưng không liên hệ được, một số trường hợp khi thực hiện đo đạc các bên giáp ranh chưa thống nhất được ranh giới... nên vẫn còn tình trạng một số hồ sơ đo đạc quá thời gian quy định.</p> <p>Mặt khác, Ngày 08/9/2023 Sở TNMT tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 4873/TNMT-VPĐK về việc thực hiện giải quyết hồ sơ đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tách thửa trong đó có quy định về thời gian đo đạc và trả kết quả cho công dân không quá 30 ngày làm việc. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện đã quán triệt cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị và các đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc trên địa bàn phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian quy định theo công văn số 4873/TNMT-VPĐK nêu trên.</p>	
3	<p>Cử tri các xã, thị trấn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu hướng dẫn chế tài xử lý các trường hợp dùng kích điện để đánh giun gây hủy hoại môi trường</p>	<p>Tham mưu Chủ tịch UBND huyện CV 1577/UBND-NN ngày 07/8/2023 đồng thời ban hành CV1281/CAH-KT ngày 05/9/2023 về việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, ngăn chặn việc đánh bắt đất bằng giun kích điện, hóa chất trên địa bàn huyện (đã có báo cáo số 1284/CAH-KT ngày 05/9/2023 gửi Thường trực Huyện ủy)</p> <p>Đối với nội dung dùng kích điện để đánh giun gây hủy hoại môi trường, hành vi đánh bắt giun đất bằng kích điện vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và hiện nay chưa có chế tài để xử lý.</p> <p>Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1557/UBND-NN ngày 07/8/2023 về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun đất bằng kích điện, hóa chất trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền nhân dân về tác hại của việc kích giun. ảnh hưởng đến môi trường, cây trồng....</p>	
4	<p>Đại biểu xã Tân Sỏi đề nghị tiếp tục quan tâm sắp xếp đội ngũ cán bộ khuyến nông thú y tại các xã thị trấn chuyển sang công chức cấp xã ở các</p>	<p>Thực hiện Kết luận số 226-KL/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tiếp tục sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; cán bộ khuyến nông thú y cơ sở; việc bố trí công an cấp xã chính quy; Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND ngày</p>	

	<p>đơn vị hiện còn thiếu biên chế</p>	<p>11/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2024; Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và khuyến nông, thú y cơ sở theo lộ trình đến năm 2024, trong đó đã bố trí, sắp xếp được 13/42 cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.</p> <p>Tuy nhiên, căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030 tại mục 2 có nêu " ... <i>tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và các quy định, hướng dẫn có liên quan...</i>" và Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại mục 3, phần III có nêu "<i>Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tạm dừng bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp ĐVHC theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các quy định, hướng dẫn có liên quan...</i>".</p> <p>Trên tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang; tạm dừng việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở các xã thực hiện sắp xếp ĐVHC theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 đến khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh...</p>	
B	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CƠ QUAN CẤP TRÊN		
1	<p>Đại biểu xã Tam Tiến đề nghị xem xét Quốc lộ 17 đoạn qua bản Chàm xã Tam Tiến đã xuống cấp. Đề nghị</p>	<p>Tiếp thu ý kiến cử tri; UBND huyện đã kiến nghị Sở GTVT sửa chữa đoạn qua Bản Chàm xã Tam Tiến, đến nay đã sửa chữa xong, thời gian tới tiếp tục mở rộng, nâng cấp đoạn QL17 từ thị trấn Phồn Xương đi Tam Kha xã Xuân Lương</p>	

	huyện kiến nghị với cấp trên quan tâm mở rộng, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và ATGT.	theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.	
2	Đại biểu xã Đồng Kỳ đề nghị UBND huyện có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Trong đó điều chỉnh đối với đối tượng Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trở về địa phương... Đề nghị điều chỉnh cho đối tượng có số năm công tác dưới 15 năm đều được hưởng trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong Quân đội.	Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã kiến nghị với Bộ CHQS tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung	
3	Đại biểu xã Tân Hiệp đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng thêm trường THPT hoặc mở thêm lớp của 03 trường THPT trên địa bàn huyện, do hiện nay số lượng học sinh trên địa	<i>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh mở rộng quy mô các trường THPT hoặc trường nghề có cấp THPT trên địa bàn tỉnh nói chung, tại huyện Yên Thế nói riêng (tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT hoặc chỉ tiêu học nghề đồng thời có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng thêm khối phòng học) để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nguyện vọng của nhân dân tại Công văn số</i>	

	bàn tăng nhanh. Số lượng trường, lớp chưa đáp ứng được nhu cầu.	1961/UBND-GD&ĐT ngày 19/9/2023.	
4	Cử tri thị trấn Bồ Hạ đề nghị UBND huyện tiếp tục đề nghị Thanh tra tỉnh sớm có văn bản trả lời cụ thể về Chợ Bồ Hạ đề địa phương tiếp tục cho tu sửa và ký đấu thầu ki ốt để đi vào quản lý theo quy định (vì việc thanh tra đề kéo thời gian quá dài, hai năm nay vẫn chưa có kết luận).	Nội dung này UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị với Thanh tra tỉnh	
5	Cử tri tổ dân phố Đồng Quán, Dinh Tiến, Sỏi thị trấn Bồ Hạ phản ánh: Hiện nay tuyến đường 292 đi qua thị trấn Bồ Hạ cơ bản đã xong tuy nhiên hiện nay hệ thống thoát nước làm không đảm bảo như: Không đồ để của mương, các tấm đan đập nắp không đảm bảo, chưa đi đã vỡ, đoạn dưới cống sau khi xây xong không cho dọn gạch, vữa rơi ở mương đã cho đập lấp ngay, nên gây tắc cống nước, không thoát được, làm ô nhiễm môi trường (<i>đặc biệt là ngày nắng nóng bốc mùi hôi thối</i>).	Nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện có ý kiến với Sở GTVT, Ban QLDA ĐTXD giao thông, nông nghiệp tỉnh xem xét xử lý; Sở GTVT tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trên, đã yêu cầu Chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa, đến nay đã khắc phục xong.	
6	Cử tri xã Hương Vĩ phản ánh và đề nghị - Tiếp tục đề nghị khảo sát xây hệ thống thoát nước tại hành lang đường tỉnh lộ 242 đoạn từ đường sắt thôn Bo Non đến nhà ông Tân khoảng 250m.	Tuyến đường tỉnh lộ 242 là tuyến đường do Sở GTVT quản lý, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị Sở GTVT để xem xét xử lý.	

	<ul style="list-style-type: none"> - Nắp đập rãnh thoát nước đường 242 đoạn thôn Cầu Tiên đã bị vỡ, không sửa chữa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Đoạn rãnh nước từ nhà chị Lựu thôn Yên Bái đến nhà anh Hải Yên có nhiều nước đọng dọc hành lang đường gây ô nhiễm môi trường. - Mặt đường 242 đoạn từ thôn bờ Mạn xã Hương Vĩ đi thị trấn Bồ Hạ xuống cấp không được xử lý, sửa chữa kịp thời. 		
7	<p>Cử tri thị trấn Phồn Xương và Tam Tiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo đường Quốc lộ 17 đoạn từ nhà văn hóa tổ dân phố Đề Năm đến Kiểm Lâm, đồng thời trong thời gian thi công có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; mở rộng đường quốc lộ 17 đoạn từ xã Tam Tiến đi Xuân Lương hiện mặt đường quá hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá nhiều gây ách tắc một số điểm giao thông giờ cao điểm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Việc đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo đường Quốc lộ 17 đoạn từ nhà văn hóa tổ dân phố Đề Năm đến Kiểm Lâm: UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Sở GTVT chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đoạn đường trên đã thi công xong; đang lập hồ sơ trình các cơ quan liên quan phê duyệt thực hiện tiếp đoạn từ ngã tư thị trấn Phồn Xương đi nhà văn hoá Tổ dân phố Đề Năm (trên tuyến QL17) và đoạn từ ngã tư thị trấn Phồn Xương đi dốc Chử Choè (trên tuyến ĐT 292). - Mở rộng đường quốc lộ 17 đoạn từ xã Tam Tiến đi Xuân Lương hiện mặt đường quá hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá nhiều gây ách tắc một số điểm giao thông giờ cao điểm: Tuyến đường QL17 là tuyến đường do Sở GTVT quản lý, tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện tiếp tục có văn bản gửi Sở GTVT để xem xét xử lý. 	
8	<p>Cử tri bản Góc Bông, xã Đồng Tiến kiến nghị, hiện nay trong khu trường bản còn 1 số hộ dân chưa được đền bù hiện tại nhà đã xuống cấp nhưng không dám sửa chữa, đề nghị trả lời</p>	<p>Tiếp thu ý kiến, UBND huyện đã đề nghị Bộ CHQS tỉnh xem xét, trả lời</p>	

	rõ khi nào đền bù để nhân dân biết.		
9	<p>- Đại biểu thị trấn Phồn Xương: Theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh về chuyên mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình thì công dân là có hộ khẩu tại địa phương ít nhất là 24 tháng. Đề nghị UBND tỉnh giảm thời gian từ 24 tháng trở xuống còn 12 tháng (có thể tạm trú ở là được) để tạo điều kiện cho nhân dân.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến, UBND huyện sẽ có ý kiến tham gia góp ý với tỉnh khi có đợt lấy ý kiến hoặc sửa đổi của cấp trên</p>	